

## สัญญาบริการด้านการค้า

### 1. คำจำกัดความและการตีความ

#### 1.1 ในสัญญานี้

“เอกสารเพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่จะเพิ่มขึ้นโดยธนาคารฯ และผู้รับบริการเพื่อขอรับบริการด้านการค้าเพิ่มเติม ตามรูปแบบที่ธนาคารฯ กำหนด

“ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตที่สามารถเข้าใช้บริการยูเอสบี บีไอบี และช่องทางบริการอื่นๆ

“ธนาคารฯ” หมายถึง ธนาคารยูเอสบี จำกัด (มหาชน)

“วันทำการธนาคาร” หมายถึง วันใดก็ตาม (นอกเหนือไปจากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารฯ เปิดทำการตามปกติ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

“ช่องทางบริการ” หมายถึง ช่องทางบริการทั้งหลายที่ผู้รับบริการและธนาคารฯ ตกลงกันสำหรับการส่งคำขอ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับบริการด้านการค้าที่ธนาคารฯ ให้บริการ

“ข้อตกลงช่องทางบริการ” หมายถึง ข้อตกลงใดๆ ที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ช่องทางบริการต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาบริการ และ/หรือคำขอใช้บริการยูเอสบี บีซีเอ็นเอส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง

“ผู้ดูแลระบบลูกข่าย” หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ดูแลระบบลูกข่ายที่มีสิทธิออกคำสั่ง และ/หรือคำยืนยันผ่านระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ หรือยูเอสบี บีไอบี หรือประสานงานติดต่อสื่อสารของผู้รับบริการกับธนาคารฯ

“วงเงินสินเชื่อ” หมายถึง วงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับบริการด้านการค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ

“ผู้รับบริการ” หมายถึง นิติบุคคลที่เข้าทำสัญญานี้

“บัญชีผู้รับบริการ” หมายถึง บัญชีต่างๆ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่ผู้รับบริการเปิดไว้กับธนาคารฯ

“รหัสประจำตัวผู้รับบริการ” หมายถึง มาตรการระบุตัวตนและความปลอดภัยที่ผู้รับบริการได้รับเกี่ยวกับการใช้งานระบบ รวมถึงรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว หรือ OTP ที่ได้รับจากอุปกรณ์แจ้งรหัสผ่าน (token) บัตร SMART Card และอุปกรณ์อื่นใดตามที่ธนาคารฯ กำหนด

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของบริการด้านการค้าแต่ละประเภทซึ่งระบุในข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

“ส่วนราชการ” หมายถึง รัฐบาล หรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการ หรือกึ่งราชการ หรือทางตุลาการ

“กฎหมาย” หมายถึง พระราชบัญญัติ ระเบียบ (รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่งของทางราชการ คำขอ หรือข้อกำหนดจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) มติ กฎเกณฑ์ ข้อบัญญัติ คำสั่ง พระราชกฤษฎีกา ข้อกำหนด หรือคำขออย่างเป็นทางการ ตลอดจนการตีความของทางราชการใดๆ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้นโดยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันหรือภายหลังการทำสัญญานี้

“**ความเสียหาย**” หมายถึง ค่าสูญเสียและค่าเสียหายทั้งปวง รวมถึงค่าเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดขึ้น ความเสียหาย เบี้ยปรับ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และการสูญเสียกำไร ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียโอกาส หรือความเสียหายอื่นทั่วไปหรือความเสียหายจำเพาะ

“**ข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ**” หมายถึง ข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อที่ทำขึ้นระหว่างผู้รับบริการกับธนาคารฯ และข้อตกลงแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อดังกล่าว

“**คำขอ**” หมายถึง คำขอ ข้อมูล หรือการส่งข้อมูลจากผู้รับบริการเกี่ยวกับบริการด้านการค้า ในรูปแบบที่ธนาคารฯ ยอมรับได้ผ่านช่องทางบริการ

“**คู่สัญญา**” หมายถึง ผู้รับบริการหรือธนาคารฯ และ “**คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย**” หมายถึง ทั้งผู้รับบริการและธนาคารฯ

“**สัญญาหลักประกัน**” หมายถึง สัญญาหลักประกันประเภทต่างๆ ที่จะทำขึ้นโดยผู้รับบริการ และ/หรือบุคคลใด กับธนาคารฯ ซึ่งอาจทำขึ้นพร้อมกันกับสัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้ หรือจะทำขึ้นต่อไปในอนาคต ตามแบบที่ธนาคารฯ กำหนดเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ผู้รับบริการมีต่อธนาคารฯ ตามสัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้

“**ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ**” หมายถึง ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าผูกพันกันเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยธนาคารฯ ให้แก่ผู้รับบริการ

“**ระบบ**” หมายถึง ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางบริการต่างๆ ที่อาจได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นครั้งคราว และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการด้านการค้าแก่ผู้รับบริการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ระบบยูโอบี บีไอบี

“**บริการด้านการค้า**” หมายถึง บริการด้านการค้าต่างๆ ที่ธนาคารฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า

“**สัญญาบริการด้านการค้า**” หมายถึง สัญญาฉบับนี้ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงหนี้ใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่มีผลเป็นการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงหนี้ใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่ซึ่งสัญญาบริการด้านการค้าด้วย

“**เอกสารการให้บริการด้านการค้า**” หมายถึง สัญญาบริการด้านการค้า สัญญาหลักประกัน ข้อตกลงช่องทางบริการ ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เอกสารเพิ่มเติม รวมถึงค่าบริการและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13 เอกสารแนบ ภาคผนวก ขั้นตอนวิธีการ และสัญญา คำขอ หรือเอกสารต่างๆ ในรูปแบบอื่นที่จัดทำหรือออกให้สำหรับบริการด้านการค้า

“**ยูโอบี บิสซิเนส อินเทอร์เน็ท แบงก์กิ้ง**” หรือ “**ยูโอบี บีไอบี**” หมายถึง ระบบธุรกรรมทางธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต (กล่าวคือ ยูโอบี บีไอบีพลัส ฯลฯ) ที่ธนาคารฯ มีให้บริการเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสาร และ/หรือทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารฯ ผ่านอุปกรณ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคมใดๆ (รวมถึงอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคมอื่น เครื่องปลายทาง (terminal) หรือระบบ หรือตัววิธีวิธีการอื่น) ตามสัญญาบริการยูโอบี บิสซิเนส อินเทอร์เน็ท แบงก์กิ้ง

## 1.2 การตีความ

เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงใดๆ ในสัญญานี้ถึง

- (ก) “**ผู้รับบริการ**” หรือ “**ธนาคารฯ**” ให้ตีความหมายรวมถึงผู้สืบสิทธิแต่ละรายของตน ผู้รับมอบสิทธิที่ได้รับอนุญาต และผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี
- (ข) “**เอกสารการให้บริการด้านการค้า**” หรือข้อตกลงหรือตราสารอื่นใด ให้หมายถึง เอกสารการให้บริการด้านการค้า หรือข้อตกลงหรือตราสารอื่นที่แก้ไข หรือแปลงหนี้ใหม่

- (ค) “บุคคล” หมายรวมถึง บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน บริษัท บรรษัท รัฐบาล รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสมาคม ทริสต์ หรือห้างหุ้นส่วนใด (ไม่ว่ามีสถานะบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากหรือไม่ก็ตาม) หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป และ
- (ง) เวลาในแต่ละวันให้หมายถึงเวลาในกรุงเทพฯ

### 1.3 ความไม่สอดคล้องกัน

- (ก) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความใดในสัญญาบริการด้านการค้ากับข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการบังคับเป็นสำคัญ
- (ข) ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความใดในสัญญาบริการด้านการค้า ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อความใดในข้อตกลงช่องทางบริการ (ก) ให้ใช้ข้อความในข้อตกลงช่องทางบริการบังคับเป็นสำคัญแทนสัญญาบริการด้านการค้า และข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ กรณีที่ความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้และดำเนินการผ่านช่องทางบริการ และ (ข) ภายใต้บังคับข้อ 1.3(ก) ให้ใช้ข้อความในสัญญาบริการด้านการค้าและข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการว่าด้วยพฤติการณ์อื่นที่ปวงเกี่ยวกับการใช้และดำเนินการผ่านบริการทางด้านการค้า บังคับเป็นสำคัญแทนข้อตกลงช่องทางบริการ

## 2. บริการด้านการค้า

### 2.1 ภายใต้บังคับตามข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า

- (ก) คำขอสินเชื่อของผู้รับบริการจะอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อและ
- (ข) ธนาคารฯ อาจใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของธนาคารฯ ปฏิเสธคำขอของผู้รับบริการได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

### 2.2 ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารการให้บริการด้านการค้า และข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ

- (ก) ในการให้บริการด้านการค้า ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามสัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้ ซึ่งใช้บังคับกับบริการด้านการค้าที่ผู้รับบริการให้บริการกับธนาคารฯ หลังจากทำสัญญานี้ตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ธนาคารฯ อาจ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ตกลงเป็นครั้งคราวที่จะให้บริการด้านการค้าแก่ผู้รับบริการตามสัญญาบริการด้านการค้า และข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ภายใต้บังคับตามข้อ 2.2 (ข) ข้างต้น ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารฯ จะให้บริการด้านการค้าตามคำขอของผู้รับบริการตามสัญญาบริการด้านการค้า และข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการแต่ละฉบับ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า คำขอของผู้รับบริการต้องส่งผ่านช่องทางบริการที่เกี่ยวข้อง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารฯ กำหนด และต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้

### 2.3 คำขอ

- (ก) กรณีที่มีการจัดทำรายงานบริการด้านการค้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ธนาคารฯ จะจัดส่งรายงานบริการด้านการค้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้นให้แก่ผู้รับบริการโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ผ่านระบบ หรือช่องทางบริการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงช่องทางบริการ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- (ข) ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่า ผู้รับบริการจะตรวจสอบความเรียบร้อยของบริการด้านการค้าที่ได้รับจากธนาคารฯ ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง

(ค) รายงานดังกล่าวจะส่งให้แก่ผู้รับบริการเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้รับบริการอื่น เนื่องจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดของข้อมูลใดๆ ในรายงานดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลใดในรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลในเอกสารจัดพิมพ์ ให้ใช้ข้อมูลในเอกสารจัดพิมพ์เป็นสำคัญ

### 3. ระบบ

ผู้รับบริการอาจถูกกำหนดให้ส่งคำขอสำหรับบริการด้านการค้าให้แก่ธนาคารฯ ผ่านระบบของช่องทางบริการ ซึ่งสามารถเข้าใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัยตามที่ธนาคารฯ กำหนด หรือโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ธนาคารฯ จัดหาให้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้ระบบดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาบริการยูโอบี บิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบนกิ้งกึ่ง หรือข้อตกลงช่องทางบริการที่ตกลงกัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า ผู้รับบริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือระบบก่อนใช้บริการด้านการค้า โดยไม่คำนึงว่า ข้อมูลนั้นจัดทำขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ธนาคารฯ จัดหาให้หรือไม่ก็ตาม ผู้รับบริการรับทราบว่าการจัดหาซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้รับบริการเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลโดยผู้รับบริการเท่านั้น ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่แก้ไข ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา หรือหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่ธนาคารฯ จัดหาให้แต่อย่างใด

#### 3.1 ซอฟต์แวร์

หากผู้รับบริการได้รับซอฟต์แวร์เพื่อเข้าใช้งานระบบ ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า การอนุญาตให้ผู้รับบริการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจำกัดเพียงตามวัตถุประสงค์ของเอกสารการให้บริการด้านการค้าเท่านั้น และผู้รับบริการไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในกรณีที่จำเป็น ผู้รับบริการตกลงที่จะลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ฉบับแยกต่างหากเมื่อได้รับแจ้งจากธนาคารฯ ซึ่งจะถือเป็นเอกสารการให้บริการด้านการค้าตามสัญญานี้ด้วย

#### 3.2 รหัสประจำตัวผู้รับบริการ

(ก) ผู้รับบริการตกลงจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการใช้และดูแลรักษา รหัสประจำตัวผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะแต่งตั้งผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการด้านการค้า (ผ่านบริการยูโอบี บีไอบี และช่องทางบริการอื่น) ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับบริการอาจแต่งตั้งผู้ดูแลระบบลูกข่ายเพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบของตนเองก็ได้ หรืออาจขอให้ธนาคารฯ ให้ความช่วยเหลือในการแต่งตั้งดังกล่าว โดยจัดส่งรายชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของตนและผู้ดูแลระบบลูกข่ายให้แก่ธนาคารฯ และจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารฯ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด ผู้รับบริการจะไม่เปิดเผยรหัสประจำตัวผู้รับบริการของตน แก่บุคคลใดนอกเหนือไปจากผู้ดูแลระบบลูกข่าย และผู้รับบริการจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้ดูแลระบบลูกข่ายเก็บรักษา รหัสประจำตัวดังกล่าวไว้แทนผู้รับบริการ และจะต้องรับผิดชอบในการเข้าใช้บริการด้านการค้า รวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือถอดถอนผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตด้วย

(ข) ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากผู้รับบริการหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตกำลังใช้บริการด้านการค้าโดยใช้รหัสประจำตัวผู้รับบริการหรือไม่ ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารฯ ดำเนินการตามคำขอที่ส่งให้แก่ธนาคารฯ โดยใช้รหัสประจำตัวผู้รับบริการ

(ค) ในกรณีที่รหัสประจำตัวผู้รับบริการของผู้รับบริการสูญหาย ถูกขโมย สงสัยว่ามีผู้อื่นทราบ ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้รับบริการรับทราบว่าจะแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อระงับบริการด้านการค้านั้นเป็นการชั่วคราว และธนาคารฯ จะดำเนินการตามคำสั่งของผู้รับบริการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

(ง) รหัสประจำตัวผู้รับบริการที่กำหนดให้จะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุเอกสารการให้บริการด้านการค้า

- (จ) หากผู้ให้บริการกรอกรหัสประจำตัวผู้ให้บริการไม่ถูกต้องเข้าระบบเป็นจำนวนครั้งตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้ หรือผู้ให้บริการไม่ได้ออกจากระบบอย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการด้านการค้าจนกว่าผู้ดูแลระบบจะได้ดำเนินการอนุมัติรหัสประจำตัวผู้ให้บริการและการเข้าใช้งานโดยผู้ให้บริการใหม่เสียก่อน
- (ข) กรณีที่ทราบหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือลักลอบใช้รหัสประจำตัวผู้ให้บริการ ธนาคารฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวเพิกถอนหรือยกเลิกรหัสประจำตัวผู้ให้บริการนั้นได้

### 3.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของระบบ

ผู้บริการตกลงและยอมรับว่า ในการใช้งานระบบเพื่อใช้บริการด้านการค้า ผู้บริการอาจมีความเสี่ยงจากความผิดพลาดของระบบได้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบ ผู้บริการอาจไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ผู้บริการตกลงที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวกรณีที่คำขอที่ผู้บริการส่งนั้นไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด หรือสูญหายระหว่างการส่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

### 3.4 ตราโลโก้ของยูโอบี

ผู้บริการจะต้องไม่ใช่ตราโลโก้ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของธนาคารฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า

## 4. คำรับรองและการรับประกัน

ผู้บริการรับรองและรับประกันว่า ในวันที่ผู้บริการตกลงเข้าผูกพันตามสัญญาบริการด้านการค้า และตลอดอายุเอกสารการให้บริการด้านการค้า

- (ก) พันธะหน้าที่ของผู้บริการตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าชอบด้วยกฎหมาย มีผลผูกพัน และมีผลสมบูรณ์ อีกทั้งไม่และจะไม่ขัดหรือแย้งกับเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของผู้บริการ
- (ข) ผู้บริการได้รับ และจะต่ออายุให้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ซึ่งบรรดาความยินยอม ใบอนุญาต และการอนุมัติ หรือการมอบอำนาจที่กำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆ ตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า และ
- (ค) การปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของผู้บริการตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าจะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือขัดกฏใดๆ ที่ตนได้ทำไว้ หรือจะทำได้ทำขึ้นภายหลังทำสัญญานี้ก็ตาม

## 5. คำมั่นของผู้บริการ

5.1 ผู้บริการอนุญาตอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ให้ธนาคารฯ ใช้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากผู้บริการเพื่อประโยชน์แก่บริการด้านการค้า และจะจัดหาความยินยอมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ เพื่อการนั้น ผู้บริการตกลงและยอมรับโดยสัญญาว่า ธนาคารฯ อาจใช้ข้อมูลของผู้บริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากผู้บริการเพื่อประโยชน์แก่บริการด้านการค้า และไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลนี้แต่อย่างใด

5.2 ผู้บริการจะจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ธนาคารฯ กำหนดให้แก่ธนาคารฯ และจะต้องดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้ธนาคารฯ สามารถให้บริการด้านการค้าได้โดยราบรื่น

## 6. การรักษาความลับ

6.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะจัดการและเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ/หรือบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับบริการด้านการค้า หรือเอกสารการให้บริการด้านการค้า (“ข้อมูลความลับ”) ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ข้อมูลความลับนั้นเป็นที่รับทราบเป็นการทั่วไปโดย

สาธารณะโดยไม่มีการละเมิดพันธะหน้าที่ในการรักษาความลับ โดยคำสั่งศาล คณะผู้พิจารณา หน่วยงานกำกับ หน่วยงานดูแล หน่วยงานราชการ หรือกึ่งราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องเปิดเผย

6.2 ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ให้รับ ส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการตามที่ธนาคารเห็นสมควรให้แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร สำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษา ด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค้ำประกัน ผู้จำนอง ผู้จำหน่าย (ในกรณีที่เป็นบุคคลคนละคนกับผู้รับบริการ) ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับธนาคารหรือผู้รับบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของธนาคาร เพื่อวิเคราะห์พิจารณาให้สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผล ข้อมูลสินเชื่อในทุกคราว เพื่อการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของผู้รับบริการทางดิจิทัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อการดำเนินการธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร การแจ้ง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม การวางแผนการตลาด การโอนสิทธิ หน้าที่ รวมทั้งการให้บริการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ ให้รับ ส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการเพื่อการเสนอสินค้าและบริการของธนาคาร

ผู้รับบริการให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นทุกคราวชอบด้วยกฎหมาย

## 7. การแก้ไขเอกสารการให้บริการด้านการค้า

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การแก้ไข เพิ่มเติม หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้เอกสารการให้บริการด้านการค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องของเอกสารการให้บริการด้านการค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่ธนาคาร เช่น กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีที่ธนาคารจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับบริการมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีที่ผู้รับบริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องดำเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด

## 8. อายุสัญญาและการบอกเลิกเอกสารการให้บริการด้านการค้า

8.1 เอกสารการให้บริการด้านการค้าจะมีผลใช้ได้ตลอดไป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ธนาคารฯ หรือผู้รับบริการอาจบอกเลิกบริการด้านการค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ และให้ถือว่า การบอกเลิกนั้นมีผลใช้บังคับเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งบอกเลิกบริการด้านการค้านั้นจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายใต้บังคับตามข้อ 8.2 ในกรณีดังกล่าว ธุรกิจรวมใดที่ทำการขึ้นก่อนการบอกเลิกบริการด้านการค้าดังกล่าว (หากมี) จะไม่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกดังกล่าว และคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเอกสารการให้บริการด้านการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมนั้นตามบริการด้านการค้าดังกล่าวต่อไปจนกว่าการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

8.2 การบอกเลิกเอกสารการให้บริการด้านการค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายใดที่เกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อผลใช้บังคับ หรือการมีผลใช้บังคับต่อไปในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขของเอกสารการให้บริการด้านการค้า ที่มีเจตนารมณ์โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีผลใช้บังคับ หรือยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่คำนึงถึงการบอกเลิกดังกล่าวนั้น หรือที่มีเจตนารมณ์ให้มีผลใช้ได้ต่อไปแม้ภายหลังการบอกเลิกดังกล่าว

8.3 ภายหลังการบอกเลิกเอกสารการให้บริการด้านการค้าใดๆ แล้ว ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่ให้บริการด้านการค้าที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องอีก

8.4 เมื่อบอกเลิกเอกสารการให้บริการด้านการค้าใดแล้ว ภายใน 7 วันหลังจากนั้น ผู้รับบริการจะต้องส่งคืนบรรดาททรัพย์สิน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการให้บริการด้านการค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้น ให้แก่ธนาคารฯ ลบสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล และแผ่นบันทึกข้อมูล (floppy disks) ของผู้รับบริการ และทำลายสำเนาสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการให้บริการด้านการค้า และบริการด้านการค้านั้น

## 9. ความรับผิด

เว้นแต่กรณีที่ธนาคารฯ ประมาทเลินเล่อร้ายแรงหรือจงใจกระทำผิด ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับบริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจได้รับโดยประการใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ

(ก) ธนาคารฯ ดำเนินการใดๆ ตามคำขอและคำสั่งของผู้รับบริการผ่านช่องทางบริการใดๆ ธนาคารฯ ปฏิเสธคำขอใดๆ จากผู้รับบริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าใดๆ หรือมีการระงับบริการด้านการค้าตามเงื่อนไขของเอกสารการให้บริการด้านการค้าใดๆ

(ข) ภัยธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ หรือความไม่สงบที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธนาคารฯ ตามปกติของธนาคารฯ หรือตัวแทนของตน หรือธนาคารอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ สงคราม การก่อการร้าย อัคคีภัย อุทกภัย การระเบิด หรือโรคร้ายแรง หรือมาตรการใดๆ ของส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่มีได้มีสาเหตุมาจากหรือไม่อยู่ในความควบคุมของธนาคารฯ

(ค) ความผิดพลาดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ไฟฟ้า เครือข่าย หรือระบบอื่นที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อขายใดๆ จากผู้รับบริการไปยังธนาคารฯ หรือ

(ง) ความผิดพลาด การผิดนัด การละเลย การกระทำกร หรือดเว้นการกระทำของธนาคารฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ธนาคารฯ ใช้ในการให้บริการดังกล่าว

## 10. การผิดนัด

10.1 ผู้รับบริการตกลงว่า เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า หรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำไว้กับธนาคารฯ

- (ก) ผู้รับบริการไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ธนาคารฯ ในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน หรือไม่ชำระเงินเมื่อธนาคารฯ ร้องขอตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าฉบับนี้ หรือข้อตกลงและ/หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้รับบริการได้ทำไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคารฯ แยกต่างหากนอกเหนือไปจากสัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้
- (ข) ผู้รับบริการผิดนัดในการกระทำการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือคำรับประกัน คำมั่น หรือคำรับรองใดๆ ที่ผู้รับบริการได้ทำขึ้นหรือให้ไว้ (หรือถือว่าได้ทำขึ้นหรือให้ไว้) ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการให้บริการด้านการค้าฉบับนี้ หรือข้อตกลงและ/หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้รับบริการได้ทำไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคารฯ แยกต่างหากนอกเหนือไปจากสัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้ หรือผู้ให้หลักประกันรายใด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้จำนอง ผู้จำนำ ผู้ให้หลักประกันทางธุรกิจ การผิดนัดภายใต้หรือเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันที่ได้มอบให้ไว้แก่ธนาคารฯ
- (ค) เอกสารการให้บริการด้านการค้าส่วนใดหรือทั้งหมดถูกยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บังคับ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้หรือเป็นโมฆะโดยมีสาเหตุมาจากผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการอ้างว่า เงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้หรือเป็นโมฆะ เว้นแต่ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าวนั้นได้ระงับสิ้นลงโดยความตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและธนาคารฯ หรือโดยผลของกฎหมาย
- (ง) ผู้รับบริการผิดนัดในการปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ที่ทำไว้กับเจ้าหนี้รายอื่น
- (จ) ผู้รับบริการตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือชำระบัญชี หรือผู้รับบริการได้ยื่นคำร้องขอล้มละลาย ฟิ้นฟูกิจการ หรืออยู่ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือยึด/ริบทรัพย์สินของตน หรือผู้รับบริการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ
- (ฉ) ผู้รับบริการเรียกประชุมใหญ่เจ้าหนี้ของตนเพื่อประนอมหนี้
- (ช) เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้รับบริการอันอาจส่งผลกระทบต่อภาระการประกอบกิจการของผู้รับบริการ หรือฐานะการเงินของผู้รับบริการ

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ/หรือ
- (ข) ถือว่าหนี้ค้างชำระทั้งหมดหรือบางส่วนครบกำหนดชำระทันที และทวงถามให้ผู้รับบริการชำระหนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทันที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด และ/หรือ
- (ค) บังคับชำระหนี้จากหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนที่มอบไว้แก่ธนาคารฯ ตามสัญญาหลักประกันตามกฎหมายโดยมีพิกัดข้อบอกล่วงหน้า

## 11. การชดเชยค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน

ผู้รับบริการตกลงที่จะชดเชยให้แก่ธนาคารฯ สำหรับความเสียหาย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ธนาคารฯ อาจได้รับหรือเกิดขึ้น โดยตรงหรือโดยอ้อม เกี่ยวกับ หรือเป็นผลมาจาก รวมถึงความเสียหาย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก การเรียกร้อง หรือกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ

- (ก) การให้บริการด้านการค้าโดยธนาคารฯ ให้แก่ผู้รับบริการตามคำขอของผู้รับบริการที่ส่งให้แก่ธนาคารฯ ภายใต้เอกสารการให้บริการด้านการค้า
- (ข) การเรียกร้อยจจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับบริการด้านการค้า เว้นแต่การเรียกร้อยจที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากการที่ธนาคารฯ ประมาทเลินเล่อร้ายแรงและจงใจกระทำความผิดเท่านั้น
- (ค) ความเสียหายใดที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของข้อมูลและ/หรือคำขอที่ได้รับจากผู้รับบริการ หรือความผิดพลาดในการเข้ารหัส ถอดรหัส หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ความเสียหายนั้นต้องมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงหรือการจงใจกระทำความผิดของธนาคารฯ หรือ
- (ง) เหตุการณ์ใดที่เกิดจากการที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า

## 12. ความยินยอมของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ ใช้และดำเนินการตามคำขอทุกฉบับของผู้รับบริการ และใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้รับบริการที่ธนาคารฯ เชื่อว่าเป็นความจริงหรือที่มีการลงนามโดยชอบ หรือนำเสนอโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต บุคคล หรือผู้แทนของผู้รับบริการ ธนาคารฯ อาจใช้และดำเนินการตามคำขอหรือข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับบริการส่งให้แก่ธนาคารฯ ผ่านช่องทางบริการได้ และอาจยอมรับคำขอ และ/หรือข้อมูลนั้นว่าเป็นความจริง ถูกต้อง และได้รับอนุญาตโดยชอบจากผู้รับบริการแล้ว ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากผู้รับบริการ

## 13. การให้บริการด้านการค้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น

- 13.1 ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ผู้รับบริการต้องจ่ายให้แก่ธนาคารฯ สำหรับบริการด้านการค้าตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า ค่าธรรมเนียมอื่น หมายถึง ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากค่าบริการ ที่ธนาคารฯ กำหนดและตีประกาศ ณ สำนักงานของธนาคารฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคารฯ ([www.uob.co.th](http://www.uob.co.th))
- 13.2 ผู้รับบริการจะจ่ายค่าบริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น (หากมี) และค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านการค้าแต่ละรายการตามประกาศของธนาคารฯ การจ่ายเงินดังกล่าวจะเป็นจำนวนเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว รวมทั้งภาษีที่เรียกเก็บและต้องชำระโดยผู้รับบริการ (หากมี) ตามอัตราที่ใช้บังคับในขณะที่ครบกำหนดชำระเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 13.3 ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ หักชำระหนี้ในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือการชำระเงินใดๆ (รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น หากมี) ตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าจากบัญชีของผู้รับบริการได้
- 13.4 ภายใต้บังคับตามข้อ 7.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ยกเว้นค่าบริการ ให้เป็นตามที่ธนาคารฯ ตีประกาศ ณ สำนักงานของธนาคารฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคารฯ ([www.uob.co.th](http://www.uob.co.th)) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยธนาคารฯ ได้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ธนาคารฯ จะตีประกาศการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สำนักงานของธนาคารฯ และบนเว็บไซต์ของธนาคารฯ ([www.uob.co.th](http://www.uob.co.th)) อย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ผู้รับบริการตกลงให้ถือว่า ผู้รับบริการรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมีพักต้องบอกกล่าวอีกแต่อย่างไร
- 13.5 หากธนาคารตัวแทน หรือธนาคารผู้รับเงินเรียกให้ธนาคารฯ จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินตามคำขอของผู้รับบริการ นอกจากค่าบริการที่ธนาคารฯ ประกาศเรียกเก็บแล้ว ผู้รับบริการตกลงและยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารฯ ทันทีที่ธนาคารฯ ทวงถาม

#### 14. การยกเลิก/ระงับคำขอ

- 14.1 ผู้รับบริการไม่สามารถยกเลิกหรือระงับคำขอใดๆ เกี่ยวกับบริการด้านการค้าได้ก็ตามที่ธนาคารฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และต้องรับผิดชอบค่าบริการตามคำขอที่ไม่สามารถยกเลิกหรือระงับได้นั้นด้วย
- 14.2 ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบต่อธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือระงับคำขอเกี่ยวกับบริการด้านการค้าได้ก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าจะยกเลิกหรือระงับคำขอนั้นได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม

#### 15. แบบและการเชื่อมต่อข้อมูลตามคำขอ

คำขอบัญชีที่ส่งให้แก่ธนาคารฯ สำหรับหรือเกี่ยวกับบริการด้านการค้าได้ก็ตาม ให้ทำตามแบบและสาระสำคัญตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยดุลพินิจเด็ดขาดของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่ยกเลิกหรือแก้ไขคำขอใดๆ ทั้งสิ้น

#### 16. การหักกลบลบหนี้

นอกเหนือไปจากสิทธิหักกลบลบหนี้ที่ธนาคารฯ พึงมีตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใดแล้ว ธนาคารฯ ยังมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้าที่) หักกลบลบหนี้ใดๆ ที่ธนาคารฯ เป็นหนี้ต่อผู้รับบริการ (ไม่ว่าเกิดขึ้นจากเอกสารการให้บริการด้านการค้าหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่ามีเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม และโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน สถานะที่ชำระเงิน หรือสำนักงานที่ทำรายการหนี้นั้น) กับหนี้ใดก็ตามที่ผู้รับบริการเป็นหนี้ต่อธนาคารฯ ได้ โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น กรณีที่เป็นหนี้ต่างสกุลเงิน ในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว ธนาคารฯ อาจแปลงสกุลเงินหนี้ดังกล่าวตามอัตราตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตามปกติในขณะที่หักกลบลบหนี้ได้ โดยสัญญาว่า ผู้รับบริการยอมให้ธนาคารฯ หักยอดคงเหลือในบัญชีผู้รับบริการเพื่อหักกลบลบหนี้ได้ โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ

#### 17. คำบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ การติดต่อสื่อสารใดๆ ภายใต้อิเล็กทรอนิกส์หรือเกี่ยวกับเอกสารการให้บริการด้านการค้าให้เป็นไปตามข้อ 17 นี้
- 17.2 การติดต่อสื่อสารใดๆ ภายใต้อิเล็กทรอนิกส์หรือเกี่ยวกับเอกสารการให้บริการด้านการค้าให้ทำเป็นหนังสือโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้ และเว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ส่งโดยทางโทรสาร จดหมาย หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 17.3, 17.4, 17.5 และ 17.6
- 17.3 ที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารหรือเอกสารที่จะจัดทำขึ้นหรือส่งให้ภายใต้อิเล็กทรอนิกส์หรือเกี่ยวกับเอกสารการให้บริการด้านการค้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงช่องทางบริการที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตน และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อประโยชน์ตามข้อ 17 นี้ โดยส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบผ่านการติดต่อสื่อสารที่กำหนดไว้ในข้อ 17 นี้
- 17.4 การติดต่อสื่อสารหรือเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือส่งให้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้อิเล็กทรอนิกส์หรือเกี่ยวกับเอกสารการให้บริการด้านการค้าจะมีผลเป็นการส่งโดยชอบเมื่อได้รับในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ กรณีที่ส่งทางโทรสาร หรือเมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่แล้ว กรณีที่ส่งทางจดหมาย และเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีการระบุฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่อยู่ตามข้อ 17.3
- 17.5 การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงช่องทางบริการ
- 17.6 การติดต่อสื่อสารใดๆ ผ่านระบบหรือช่องทางบริการ

(ก) การติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการผ่านระบบหรือช่องทางบริการ

ธนาคารฯ อาจส่งคำบอกกล่าว หนังสือรับรอง รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับบริการด้านการค้าให้แก่ผู้รับบริการผ่านระบบ หรือช่องทางบริการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงช่องทางบริการ หรือรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารฯ กำหนดหรือยอมรับได้ ผู้รับบริการตกลงว่า คำบอกกล่าว หนังสือรับรอง รายงาน และเอกสารอื่นที่ธนาคารฯ ส่งให้แก่ผู้รับบริการผ่านระบบ หรือช่องทางบริการนั้น ถือว่าผู้รับบริการได้รับในวันที่ระบบ หรือช่องทางบริการที่ใช้ส่งนั้นรายงานว่าได้ส่งคำบอกกล่าว หนังสือรับรอง รายงาน หรือเอกสารอื่นนั้นเรียบร้อยแล้ว

(ข) การติดต่อสื่อสารกับธนาคารฯ ผ่านระบบหรือช่องทางบริการ

คำขอใดๆ ที่ผู้รับบริการส่งไปยังธนาคารฯ ผ่านระบบ หรือช่องทางบริการ ต้องเป็นการส่งโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของผู้รับบริการ ธนาคารฯ จะถือว่าคำขอทุกฉบับที่ทำผ่านระบบ หรือช่องทางบริการนั้นดำเนินการโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของผู้รับบริการแล้ว

## 18. การโอนสิทธิ

ผู้รับบริการไม่มีสิทธิมอบหรือโอนสิทธิ ผลประโยชน์ และหน้าที่ใดๆ ของตนตามเอกสารการให้บริการด้านการค้า โดยปราศจากความเห็นชอบเป็นหนังสือล่วงหน้าจากธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ มีสิทธิโอนสิทธิ และหน้าที่ของตนตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งอื่น หรือทรัสต์ กองทุน หรือนิติบุคคลอื่นใดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้รับบริการแต่อย่างใด

## 19. การช่วงสิทธิ

ผู้รับบริการรับทราบและยินยอมว่า ธนาคารฯ อาจช่วงสิทธิ หรือจ้างบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการบริการด้านการค้าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้โดยดุลพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

## 20. การโฆษณาแต่เพียงบางส่วน

กรณีที่เงื่อนไขข้อใดในเอกสารการให้บริการด้านการค้าเป็น หรือตกเป็นโฆษณา หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ เงื่อนไขส่วนที่เหลือในเอกสารดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากการตกเป็นโฆษณา หรือไม่สามารถใช้บังคับได้แต่เพียงบางส่วนในเอกสารการให้บริการด้านการค้านั้นทำให้ธนาคารฯ ไม่อยู่ในวิสัย หรือไม่สามารถให้บริการด้านการค้าตามสัญญานี้ได้ ให้เงื่อนไขส่วนที่เหลือในเอกสารการให้บริการด้านการค้าตกเป็นโฆษณาและสิ้นผลบังคับไปด้วย

## 21. ข้อตกลงก่อนหน้า

เอกสารการให้บริการด้านการค้าจะถือเป็นการยกเลิก และมีผลใช้บังคับแทนบรรดาข้อตกลงและเอกสารอื่นที่บ่งเกี่ยวกับบริการด้านการค้าที่ทำขึ้นก่อนหน้าระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการ (หากมี)

## 22. การละสิทธิ

การที่ธนาคารฯ ไม่ใช้ หรือล่าช้าในการใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใดๆ ของตนตามเอกสารการให้บริการด้านการค้าจะไม่ถือเป็นการละสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งการใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใดๆ ดังกล่าวครั้งหนึ่งครั้งใด หรือแต่เพียงบางส่วนหาได้ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้อีก หรือในภายหลัง หรือทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาอื่นใดได้ไม่ สิทธิและการแก้ไขเยียวยาที่กำหนดไว้ในเอกสารการให้บริการด้านการค้าสามารถระงับได้ และมีได้จำกัดสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาอื่นใดตามกฎหมาย

## 23. การประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ

สัญญาบริการด้านการค้าฉบับนี้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อและให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อตามข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ

## 24. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้ให้ตีความตามกฎหมายไทย และธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าในประเทศไทย เรื่องอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารการให้บริการด้านการค้าให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธนาคารโดยทั่วไปของธนาคารฯ

### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายผลิตภัณฑ์เลตเตอร์ออฟเครดิต

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต (Documentary Credit) ชนิดเพิกถอนไม่ได้ตามคำขอของผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายเลตเตอร์ออฟเครดิต (“**ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้**”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิ หน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงหนี้ใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตบังคับเป็นสำคัญ

เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับใน “ระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2550) ของสภาหอการค้านานาชาติ ฉบับที่ 600” หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

“**ผู้รับประโยชน์**” หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตใดตามข้อมูลในคำขอของผู้รับบริการ

“**เลตเตอร์ออฟเครดิต**” หมายถึง เลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้าประกันเกี่ยวกับธุรกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

“**เอกสาร**” หมายถึง เอกสารที่ผู้รับบริการระบุไว้ในคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

“**คำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต**” หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคารฯ ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

2. ธนาคารฯ มีสิทธิหักเงินในบัญชีของผู้รับบริการได้ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ปฏิเสธที่จะชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ของธนาคารฯ และ/หรือค่าดำเนินการของธนาคารฯ ที่เกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าว หากข้อกำหนดการขนส่งสินค้ามิได้กำหนดให้มีการประกันภัยโดยผู้ขนส่งสินค้า ผู้รับบริการยืนยันว่า ผู้รับบริการจะเป็นผู้จัดหาประกันภัยคุ้มครองสินค้าดังกล่าวข้างต้นเอง
3. ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ โอนเงินจากบัญชีของผู้รับบริการที่เปิดไว้กับธนาคารฯ หรือตกลงวางเงินไว้กับธนาคารฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือเต็มจำนวนมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวตามที่ธนาคารฯ กำหนดเพื่อเป็นประกันการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยธนาคารฯ
4. การชำระเงิน หรือการยอมรับ หรือการรับซื้อเอกสารที่อ้างถึงคำขอให้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตของผู้รับบริการเป็นสิทธิเลือกของธนาคารฯ การชำระเงิน หรือการยอมรับ หรือการรับซื้อเอกสารที่ปรากฏในหน้าเอกสารอันเป็นไปตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ที่ธนาคารฯ ตกลงดำเนินการนั้น มีผลผูกพันผู้รับบริการที่จะต้องยอมรับเอกสารนั้นและชดเชยค่าใช้จ่ายแก่ธนาคารฯ ผู้รับบริการตกลงที่จะวางเงินไว้กับธนาคารฯ ตามจำนวนเงินในตราฟที่นำมาแสดงต่อผู้รับบริการเมื่อเห็น หรือเมื่อครบกำหนดชำระในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับขายของธนาคารฯ ณ วันที่ใช้สิทธิเลือกดังกล่าว
5. ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ยอมรับ หรือไม่ชำระเงินตามตราฟที่ในเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้ ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ เข้าครอบครอง ขาย จำหน่ายจ่ายโอน หรือดำเนินการโดยประการอื่นกับสินค้าตามเอกสารนั้นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยมีพักต้องทวงถาม หรือบอกกล่าวแก่ผู้รับบริการ เพื่อชดเชยการชำระเงิน หรือการยอมรับ หรือการรับซื้อที่ธนาคารฯ ได้ดำเนินการไป ผู้รับบริการตกลงชำระเงินส่วนขาดให้แก่

ธนาคารฯ เมื่อทวงถามในการที่ธนาคารฯ ได้ดำเนินการกับสินค้านั้นไป พร้อมค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยตั้งที่ระบุในข้อ 6 ข้างล่าง

6. ผู้รับบริการตกลงว่า อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เรียกเก็บตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้คือ อัตราดอกเบี้ยผิวดินชำระหนี้ ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย MINIMUM RETAIL RATE (MRR) บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวผู้รับบริการก่อน โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินตามที่ได้ระบุในหนังสือเรียกร้องให้ชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ส่งให้ผู้รับบริการเป็นต้นไปจนกว่าผู้รับบริการจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯจนเสร็จสิ้น ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯอาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารฯที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ทันทีในวันที่อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด
7. ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อเอกสาร และผลกระทบจากการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2550) ของสภาหอการค้านานาชาติ ฉบับที่ 600 หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น

#### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือคำประกัน

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ออกหนังสือคำประกันตามคำขอของผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือคำประกัน (“ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิ หน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอให้ออกหนังสือคำประกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม แปลงหนี้ใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกหนังสือคำประกัน ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกหนังสือคำประกันบังคับเป็นสำคัญ

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

“**ผู้รับประโยชน์**” หมายถึง ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือคำประกันที่ผู้รับบริการระบุไว้ในคำขอ

“**วันที่มีผลใช้บังคับ**” หมายถึง วันเริ่มต้นระยะเวลาคำประกัน

“**หลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์**” หมายถึง หนังสือคำประกันที่ธนาคารฯ ออกให้แก่ผู้รับประโยชน์ผ่านระบบ/ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับประโยชน์

“**วงเงินคำประกัน**” หมายถึง วงเงินคำประกันสูงสุดที่ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ คำประกันตามคำขอให้ออกหนังสือคำประกันของผู้รับบริการ

“**ระยะเวลาคำประกัน**” หมายถึง ระยะเวลาคำประกันที่ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ คำประกันตามคำขอให้ออกหนังสือคำประกันของผู้รับบริการ

“**ผู้คำประกัน**” หมายถึง ผู้คำประกันที่ได้คำประกันการชำระหนี้ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของธนาคารฯ

“**หนังสือคำประกัน**” หมายถึง หนังสือคำประกัน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หลักประกันข้อเสนอ หลักประกันการใช้งเงินสินเชื่อ การชำระเงินล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันผลงาน หลักประกันการบำรุงรักษา และหลักประกันการจ้าง

“ผู้จำหน่าย” หมายถึง ผู้จำหน่ายที่ได้จำหน่ายหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของธนาคาร

“คำขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน” หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคารฯ ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับในวงเงินค้ำประกันและระยะเวลาค้ำประกันตามคำขอของผู้รับบริการ ตลอดจนคำขอแก้ไขหนังสือค้ำประกันฉบับเดิม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การต่ออายุหนังสือค้ำประกัน การเพิ่มวงเงินค้ำประกัน และการเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์

“สัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับ” หมายถึง สัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับที่ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ ค้ำประกันตามคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกันของผู้รับบริการ

## 2. การค้ำประกันที่มีผลย้อนหลัง

หากวันที่ที่มีผลใช้บังคับของการค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกันเกิดขึ้นก่อนวันที่ธนาคารฯ ออกหนังสือค้ำประกัน เป็นเหตุให้ถือเป็นการค้ำประกันที่มีผลย้อนหลัง ผู้รับบริการตกลงรับรองว่า ในวันที่ยื่นคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกันต่อธนาคารฯ นั้น ผู้รับบริการมิได้ผิดนัดตามสัญญาใดๆ และมีได้ผิดเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับต่อผู้รับประโยชน์แต่อย่างใด

## 3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน

ผู้รับบริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมการออกหรือต่ออายุหนังสือค้ำประกันให้แก่ธนาคารฯ ล่วงหน้าในอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บตลอดอายุหนังสือค้ำประกันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกันจนถึงวันที่ธนาคารฯ หลุดพ้นจากพันธะหน้าที่ทั้งปวง และ/หรือได้รับต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน และ/หรือผู้รับประโยชน์ออกหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบ/ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ตกลงกับธนาคารฯ ให้แก่ธนาคารฯ ในกรณีที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันการสิ้นสุดพันธะหน้าที่ตามหลักประกัน หรือการปลดปล่อยหลักประกันให้แก่ธนาคารฯ ผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารฯ หักเงินจากบัญชีของผู้รับบริการได้ทันทีตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 10 ด้านล่างนี้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งหรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับหลักประกัน

## 4. การแจ้งยอดหนี้ค้างชำระตามหนังสือค้ำประกัน

ผู้รับบริการจะแจ้ง พร้อมส่งสำเนาหลักฐานทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้รับบริการชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ค้ำประกันไว้ เพื่อให้ธนาคารฯ ทราบยอดหนี้ที่ได้รับการปลดปล่อยแล้ว และยอดหนี้ค้างชำระต่อผู้รับประโยชน์

ในกรณีที่ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ ออกหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าธนาคารฯ มีหนี้ตามหนังสือค้ำประกันในจำนวนเงินเท่ากับวงเงินค้ำประกันที่ผู้รับประโยชน์ได้แจ้งต่อธนาคารฯ ผ่านระบบ/ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ตกลงกับธนาคารฯ

## 5. การชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน

กรณีที่ผู้รับประโยชน์มีหนังสือไปยังธนาคารฯ หรือแจ้งผ่านระบบ/ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารฯ กับผู้รับประโยชน์ตกลงกัน ระบุว่า ผู้รับบริการไม่ชำระเงินจำนวนใดๆ เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือค่าเสียหายอื่นตามสัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับ ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ จะชำระเงินจำนวนที่ทวงถามตามหนังสือค้ำประกันนั้นทันที โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ และโดยมีพักต้องพิจารณาข้อคัดค้าน หรือคำสั่งห้ามชำระเงินที่แจ้งไว้ต่อธนาคารฯ กรณีที่ผู้รับบริการมีข้อคัดค้านเช่นว่านั้น กรณีที่ผู้รับบริการคัดค้านการชำระเงินไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือผู้รับบริการยกข้อต่อสู้ว่าตนมิได้ผิดสัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับตามที่ผู้รับประโยชน์กล่าวอ้าง ผู้รับบริการจะฟ้องร้องดำเนินคดีโดยตรงกับผู้รับประโยชน์เอง

นอกจากนี้ ผู้รับบริการจะต้องไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในการชดใช้เงินที่ธนาคารฯ ได้ทวงจ่ายไปแล้ว ผู้รับบริการตกลงว่า ผู้รับบริการจะไม่โอนสิทธิของตน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินจำนวนใดๆ ตามสัญญาฉบับรับ/ธุรกรรมฉบับรับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธนาคารฯ เสียก่อน ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ถือว่าผู้รับบริการผิด

ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และทำให้ธนาคารฯ เสียประโยชน์ ผู้รับบริการจะเพิกถอนการกระทำดังกล่าว และตกลงจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาฉบับนี้แก่ธนาคารฯ เต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 โดยไม่มีข้อแก้ต่างหรือข้อคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น

6. การสละสิทธิแตกต่าง

ตราขที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ผู้รับบริการตกลงว่า สิทธิไต่เบี่ยของธนาคารฯ กับผู้รับบริการจะไม่ระงับสิ้นไปโดยผลจากการที่ (ก) ธนาคารฯ มิได้ยกข้อต่อสู้ของผู้รับบริการขึ้นกล่าวอ้างกับผู้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะธนาคารฯ จะทราบถึงข้อต่อสู้นั้นหรือไม่ก็ตาม หรือ (ข) ธนาคารฯ ไม่ได้รับคำสั่งห้ามชำระเงิน

7. การคำนวณดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด

การคำนวณดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวัน โดยที่ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาท และ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 360 (สามร้อยหกสิบ) วัน สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินอื่น (โดยนับรวมวันแรกของระยะเวลาคิดดอกเบี้ย และไม่รวมวันสุดท้ายของระยะเวลาคิดดอกเบี้ยนั้น) เว้นแต่ธนาคารฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น

หากธนาคารฯ ได้ทำการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว ผู้รับบริการตกลงที่จะชดใช้แก่ธนาคารฯ ตามจำนวนเงินที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย MINIMUM RETAIL RATE (MRR) บวกร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจะคิดคำนวณนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้จ่ายเงินไปจนถึงวันที่ผู้รับบริการได้ชำระคืนเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารฯ จนครบถ้วนแล้ว ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ทันทีนับแต่วันที่อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องแจ้ง หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด

8. การชำระหนี้และการจัดสรรปันส่วนการชำระหนี้

เว้นแต่ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเป็นอย่างอื่น ในการชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย (รวมถึงจำนวนเงินอื่นใดตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้) ให้ผู้รับบริการชำระแก่ธนาคารฯ ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ ในวันและเวลาทำการของธนาคารฯ หากการชำระหนี้ครบกำหนดชำระในวันที่มีวันหยุดทำการของธนาคารฯ ผู้รับบริการตกลงที่จะชำระหนี้ในวันทำการถัดไป

ผู้รับบริการตกลงว่า การชำระหนี้ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องชำระโดยไม่มีภาระหักภาษี เงินเพิ่ม อากาศ หรือเงินอื่นใดในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม ผู้รับบริการจะไม่อ้างสิทธิหรือหักกลบลบหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้รับบริการต้องหักเงินจำนวนใดเพื่อเป็นค่าภาษีอากาศ ผู้รับบริการจะต้องเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่ธนาคารฯ เพื่อชดเชยค่าภาษีอากาศนั้น เพื่อให้ธนาคารฯ ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการหักค่าภาษีอากาศนั้นแต่อย่างใด

กรณีที่ผู้รับบริการชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ เป็นจำนวนต่ำกว่าจำนวนที่ครบกำหนดชำระให้แก่ธนาคารฯ หรือมิได้มีการตกลงจัดสรรปันส่วนการชำระหนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ธนาคารฯ อาจจัดสรรปันส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารฯ ได้รับชำระในแต่ละครั้งเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินต้น หรือเงินอื่นใดที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งธนาคารฯ มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามสัดส่วน ลำดับ หรือลักษณะที่เป็นไปกับวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติของธนาคารฯ ได้

9. เหตุผิติดนัดและผลจากเหตุผิติดนัด

หากผู้รับบริการไม่ชำระหนี้เงินจำนวนใดๆ ที่ครบกำหนดชำระให้แก่ธนาคารฯ หรือไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อทวงถาม ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธิเรียกให้เงินทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และคิดดอกเบี้ยผิติดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิติดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น รวมถึง บังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ได้จดทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

10. สิทธิของธนาคารฯ ในการหักบัญชี/หักกลบลบหนี้

ตราบทที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หากผู้รับบริการผิติดนัด/ผิติดสัญญาตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และ/หรือธนาคารฯ มีสิทธิเรียกให้ ผู้รับบริการชำระหนี้ค้างชำระตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธินำ ยอดเงินคงเหลือที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับในบัญชีใดก็ตามของผู้รับบริการมาหักชำระค่าใช้จ่ายทั้งปวง เบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย หนี้เงินต้นได้ทันที โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด ไม่ว่าจะบัญชีประเภทใด เป็น บัญชีสาขาใด มียอดเงินคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด วันที่ครบกำหนดชำระยอดเงินคงเหลือ ตลอดจนสิทธิในการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ใดๆก็ตาม หากผู้รับบริการมีสิทธิในบัญชีใดบัญชีหนึ่งร่วมกับบุคคลอื่นใด ธนาคารฯ มีสิทธิหักเงินจากบัญชีธนาคารนั้นได้เฉพาะในส่วนของผู้รับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบภายหลังภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้รับบริการที่เปิดไว้กับธนาคารฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศคนละสกุลเงินกับยอดหนี้ที่ผู้รับบริการค้างชำระต่อ ธนาคารฯ แล้ว ธนาคารฯ อาจแปลงสกุลเงินในบัญชีของผู้รับบริการให้เป็นสกุลเงินตามยอดหนี้ที่ผู้รับบริการค้างชำระต่อธนาคารฯ ได้โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ ประกาศกำหนดในขณะหักกลบลบหนี้

11. ความรับผิดชอบของผู้รับบริการ

การที่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้การประกันภัย การค้ำประกัน หลักประกัน การชำระหนี้ หรือสิทธิใดๆ ภายใต้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผล หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากได้ส่งผลกระทบหรือทำให้ระงับสิ้นไป ซึ่งผลสมบูรณ์แห่งสิทธิ พันธะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับบริการที่มีต่อธนาคารฯ ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใดไม่

12. การแก้ไขหนังสือค้ำประกันฉบับเดิม

ผู้รับบริการตกลงว่า ผู้รับบริการจะจัดให้ได้มาซึ่งความยินยอมที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จำนอง และ/หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ตามที่ธนาคารฯ กำหนด และนำเสนอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นให้แก่ธนาคารฯ ก่อนยื่นคำขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อแก้ไขหนังสือค้ำประกันฉบับเดิม

**ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสินเชื่อเพื่อการนำเข้า**

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ให้สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt Loan) ตามคำขอของผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (“ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิหน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้าบังคับเป็นสำคัญ

ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ จัดหาสินเชื่อเพื่อการนำเข้าเพื่อชำระค่าสินค้า โดยการยื่นคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้ากับธนาคารฯ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า (i) ธนาคารฯ ได้ส่งมอบเอกสารสิทธิในสินค้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อส่งปล่อยสินค้า หรือ (ii) ธนาคารฯ ได้ปล่อยเงินกู้เพื่อการชำระค่าสินค้า แล้วแต่กรณี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

**“เอกสารสิทธิ์”** หมายถึง เอกสารสิทธิ์ในสินค้าตามที่ระบุไว้ในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า และเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ดังปรากฏรายละเอียดในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

**“สินค้า”** หมายถึง สินค้าที่ผู้รับบริการสั่งซื้อจากผู้ขาย ดังปรากฏรายละเอียดในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

**“วันที่ได้รับสินเชื่อ”** หมายถึง วันที่ธนาคารฯ ได้ปฏิบัติการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้านำเข้าดังกล่าว

**“วันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อ”** หมายถึง วันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อที่ผู้รับบริการจะต้องชำระสินเชื่อเพื่อการนำเข้าให้แก่ธนาคารฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

**“ค่าสินค้า”** หมายถึง การชำระค่าสินค้านำเข้าดังกล่าว ต้นทุน และ/หรือเงินจำนวนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ซึ่งผู้รับบริการตกลงชำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารฯ หรือด้วยสินเชื่อประเภทอื่นที่ได้รับจากธนาคารฯ

**“คำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า”** หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการเพื่อขอให้ธนาคารฯ จัดหาสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

**“ผู้ขาย”** หมายถึง ผู้ขายที่ผู้รับบริการซื้อสินค้า

**“สินเชื่อเพื่อการนำเข้า”** หมายถึง สินเชื่อเพื่อการนำเข้าที่ผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ (i) ส่งมอบเอกสารสิทธิ์ในการส่งปล่อยสินค้าที่ธนาคารฯ ได้จ่ายค่าสินค้าแทนผู้รับบริการไปแล้ว หรือ (ii) จัดหาสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสำหรับชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามจำนวนเงิน และโดยผ่านทางหรือวิธีการตามคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้าของผู้รับบริการ

2. วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและการใช้วงเงิน

เมื่อธนาคารฯ ได้รับคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้าแล้ว ผู้รับบริการตกลงว่า หากธนาคารฯ ดำเนินการชำระค่าสินค้านำเข้าดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับบริการได้รับสินเชื่อเพื่อการนำเข้าจากธนาคารฯ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้านั้นแล้ว

3. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

ผู้รับบริการรับรองและตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตามเอกสารสิทธิ์เป็นของธนาคารฯ โดยไม่คำนึงว่าเอกสารสิทธิ์นั้นออกในชื่อของธนาคารฯ หรือผู้รับบริการก็ตาม การที่ผู้รับบริการครอบครองเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นการครอบครองเพื่อประโยชน์ในการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการนำเข้าให้แก่ธนาคารฯ หรือในกรณีที่ผู้รับบริการครอบครองสินค้า ให้ถือว่าผู้รับบริการครอบครองในฐานะทรัพย์สินที่ถือครองทรัพย์สินของธนาคารฯ ซึ่งธนาคารฯ มีสิทธิขายสินค้านั้นและได้รับชำระเงิน ผู้รับบริการจะไม่ก่อภาระติดพันใดๆ ต่อเอกสารสิทธิ์ในสินค้า และ/หรือต่อสินค้า

4. ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด

การคำนวณดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวัน โดยที่ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาท และ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 360 (สามร้อยหกสิบ) วัน สำหรับวงเงินสินเชื่อสกุลเงินอื่น

ผู้รับบริการตกลงว่า อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด ซึ่งจะแจ้งผ่านระบบหรือช่องทางบริการอื่นใด หรือในรูปแบบอื่นใดที่ธนาคารฯ กำหนดหรือยอมรับได้ ให้ผู้รับบริการทราบตามหนังสือแจ้งดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการนำเข้าเป็นครั้งคราวจนกว่าจะถึงวันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อ ต่อไปนี้เรียกว่า **“ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย”** ก่อนเริ่มแต่ละรอบระยะเวลาคิดดอกเบี้ยธนาคารฯ จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้บังคับสำหรับระยะเวลาคิดดอกเบี้ยรอบถัดไปเพื่อประโยชน์ในการชำระดอกเบี้ยสำหรับรอบระยะเวลาคิดดอกเบี้ยนั้น ดอกเบี้ยสำหรับแต่ละรอบระยะเวลาคิดดอกเบี้ยต้องถูกชำระในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาคิด

ดอกเบีย้นั้น ผู้รับบริการตกลงที่จะจ่ายเงินต้น พร้อมดอกเบีย ในวันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อ ผู้รับบริการตกลงว่า อัตราดอกเบียตามหนังสือแจ้งดอกเบียสินเชื่อเพื่อการนำเข้าที่ได้รับแจ้งจากธนาคารฯ นั้นเป็นอัตราดอกเบียตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องลงนามในเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด และข้อมูลตามหนังสือแจ้งดอกเบียสินเชื่อเพื่อการนำเข้าจะถือเป็นหลักฐานเป็นที่ยุติที่ใช้ยื่นกับผู้รับบริการได้

ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่จ่ายดอกเบียสำหรับรอบระยะเวลาดอกเบียใดๆ ผู้รับบริการตกลงให้หนี้ตามข้อตกลงเพิ่มเติมถึงกำหนดชำระทันที โดยไม่คำนึงว่า ผู้รับบริการขายสินค้าตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม หรือไม่ว่าจะถึงวันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อหรือไม่ก็ตาม และธนาคารฯ มีสิทธิติดดอกเบียได้ทันทีในอัตราดอกเบียผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบียปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯ จะแจ้งอัตราดอกเบียผิดนัดในหนังสือแจ้งอัตราดอกเบีย สำหรับ ทรัสต์รีซีพ (Interest Advice for Trust Receipt) ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญา) สำหรับกรณีหนี้ทรัสต์รีซีพเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อได้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินจากเงินสกุลต่างประเทศนั้นๆ เป็นสกุลเงินบาทแล้วตามข้อ 6. วรรค 3. แล้ว ธนาคารฯ มีสิทธิติดอัตราดอกเบียผิดนัดเพิ่มขึ้นจาก (1) อัตราดอกเบียตามตลาดสำหรับสินเชื่อสกุลเงินบาท หรือ (2) อัตราดอกเบียอ้างอิงซึ่งธนาคารฯ ประกาศเรียกเก็บจากการให้สินเชื่อสกุลเงินบาท อาทิเช่น อัตราดอกเบีย MOR, MLR หรือ MRR (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบียปกติสูงสุด ได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯ จะแจ้งอัตราดอกเบียผิดนัดในหนังสือแจ้งอัตราดอกเบีย สำหรับ ทรัสต์รีซีพ (Interest Advice for Trust Receipt) ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว) โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการผิดนัดผิดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ จนเสร็จสิ้น

ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบียตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบียผิดนัดได้ทันทีนับแต่วันที่อัตราดอกเบียใหม่มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องแจ้ง หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด

#### 5. การเก็บรักษา และกรรมธรรม์ประกันอสังหาริมทรัพย์สำหรับสินค้า

ผู้รับบริการตกลงเก็บรักษาสินค้าในสถานที่ตามที่แจ้งให้ธนาคารฯ ทราบ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การถูกทำลาย การสึกกร่อน การสูญหาย หรือการเสื่อมค่า หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากบุคคลอื่น รวมทั้งค่าเช่าคลังสินค้า ค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าภาษีนำเข้าในการขนส่งสินค้า หลังจากเก็บสินค้าในคลังสินค้าแล้ว ผู้รับบริการจะต้องยื่นใบรับสินค้าเข้าคลังสินค้าที่ออกในชื่อของธนาคารฯ และประหวอนสินค้าให้แก่ธนาคารฯ ทันที ผู้รับบริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบทันทีที่มีการขาย ยึด หรืออายัดสินค้านี้ดังกล่าว

ผู้รับบริการตกลงจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันอสังหาริมทรัพย์สำหรับสินค้านี้ดังกล่าวนั้น โดยระบุชื่อธนาคารฯ เป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเมื่อได้รับการทวงถาม ผู้รับบริการจะชดเชยเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่ธนาคารฯ ได้จ่ายล่วงหน้าไปในการจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารฯ ทันที พร้อมค่าบริการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคารฯ ในขณะนั้น (หากมี)

#### 6. การชำระเงิน

ผู้รับบริการตกลงชำระคืนสินเชื่อเพื่อการนำเข้าให้แก่ธนาคารฯ จนครบถ้วนทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดชำระสินเชื่อตามที่ระบุไว้ในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการนำเข้า โดยไม่คำนึงว่าผู้รับบริการขายสินค้านั้นหรือไม่ก็ตาม และโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบและวิธีการขายสินค้านี้ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับบริการจะไม่ยกข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งใดๆ เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของเอกสารใดที่เก็บรวบรวมผ่านธนาคารฯ หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ และ/หรือความไม่ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดและ

เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ข้ออ้างเกี่ยวกับค่าสูญเสีย หรือค่าเสียหายที่เกิดแกสินค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

กรณีที่ราคาสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจำนวนเงินหนี้ที่ธุรกิจเป็นเงินสกุลบาท ผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารฯ แปลงสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ กำหนดในขณะนั้น

ในกรณีที่จำนวนเงินหนี้ที่ธุรกิจเป็นเงินสกุลต่างประเทศและถึงกำหนดการใช้เงินแล้ว และผู้รับบริการไม่ชำระเงินให้แก่ธนาคารฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับบริการตกลงให้สิทธิธนาคารฯ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ เป็นสกุลเงินบาทได้ทันที ตามแต่ธนาคารฯ เห็นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ ประกาศขายเงินสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินสกุลเงินบาทให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปของธนาคารฯ หรือตามอัตราที่ผู้รับบริการตกลงไว้กับธนาคารฯ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้รับบริการอีก และให้ถือว่าหนี้ที่ธุรกิจเป็นเงินสกุลต่างประเทศตามสัญญาฉบับนี้ยังคงเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับบริการตกลงจะชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบาทที่ธนาคารฯ ได้เปลี่ยนสกุลเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยชนิดชำระหนี้ระบุไว้ในข้อ 4 และไม่ถือว่าการแปลงหนี้ใหม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ดุลพินิจที่ธนาคารฯ จะเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรือไม่ เป็นดุลพินิจที่ธนาคารฯ จะดำเนินการหรือไม่ก็ได้

## 7. เหตุผิต้น

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังระบุไว้ในข้อสัญญาว่าด้วยเหตุผิต้นตามข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุผิต้น

## 8. ผลจากเหตุผิต้น

ในกรณีที่เกิดเหตุผิต้นใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

8.1 ขอให้ผู้รับบริการคืนสินค้าทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ และธนาคารฯ มีสิทธิเข้าครอบครองและยึดถือสินค้านั้นไว้ โดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ อาจขายสินค้านั้นโดยวิธีการและราคาที่ธนาคารฯ เห็นสมควร และยึดเงินที่ได้จากการขายสินค้านั้นไว้ โดยผู้รับบริการจะไม่ยกข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เงินสุทธิที่ได้จากการขายสินค้านั้นหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นแล้วไม่พอนำมาชำระสินเชื่อเพื่อการนำเข้า ผู้รับบริการตกลงจ่ายเงินส่วนที่ขาดนั้นจนครบถ้วน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยชนิดกรณีผิต้นชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 และ/หรือ

8.2 ยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ/หรือ

8.3 คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยชนิดกรณีไม่ชำระเงิน และการผิต้นตามข้อ 4 ข้างต้น และ/หรือ

8.4 ถือว่าหนี้ค้างชำระทั้งหมดหรือบางส่วนครบกำหนดชำระทันที และทวงถามให้ผู้รับบริการชำระหนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทันที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด และ/หรือ

8.5 บังคับชำระหนี้จากหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนที่มอบไว้แก่ธนาคารฯ ตามสัญญาหลักประกันตามกฎหมาย

### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสินเชื่อเพื่อการส่งออก / สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก/เพื่อเรียกเก็บเงิน (Packing Credit/Invoice Financing) ตามคำขอของผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการจะออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นหลักฐานแห่งหนี้ของผู้รับบริการต่อธนาคารฯ ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน (“ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิ หน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้

กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงใหม่ ครอบงำใหม่ หรือ เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับ ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินบังคับเป็นสำคัญ

ผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคาร ในรูปของสินเชื่อเพื่อการส่งออก หรือสินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ประเภทหนึ่ง เพื่อเบิกใช้สินเชื่อดังกล่าว ผู้รับบริการได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่งดังปรากฏรายละเอียดในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน และตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถือเป็นหลักฐานแห่งหนึ่งของผู้รับบริการต่อธนาคาร ผู้รับบริการแสดง และ/หรือส่งมอบเอกสารการค้าเพื่อเป็นหลักฐาน และผู้รับบริการยืนยันว่า เอกสารการค้าดังกล่าวถูกต้องและไม่เคยถูกนำไปใช้ขอรับสินเชื่อจาก สถาบันการเงินแห่งอื่นมาก่อน ผู้รับบริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

**“ตัวสัญญาใช้เงิน”** หรือ **“P/N”** หมายถึง ตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้รับบริการออกให้แก่ธนาคาร และมีรายการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำบอกชื่อว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงิน คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน วันถึงกำหนดใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน ชื่อธนาคาร ในฐานะผู้รับเงิน วันที่ออกตัวสัญญาใช้เงิน และลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้รับบริการ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)

**“คำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน”** หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคาร ให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงิน

**“เอกสารการค้า”** หมายถึง เอกสารที่ระบุถึงการซื้อสินค้า และ/หรือบริการโดยผู้ซื้อจากผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการจะระบุไว้ในคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน

2. สินเชื่อ

ในวันที่ส่งคำขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคาร ผู้รับบริการได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร ครบถ้วนแล้วโดยการออกตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ แปลงจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินที่มอบให้ไว้แก่ธนาคารฯ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ในประกาศของธนาคารฯ สำหรับการซื้อสกุลเงินต่างประเทศนั้นเป็นเงินสกุลบาท หรือในกรณีที่ผู้รับบริการและธนาคารฯ ตกลงกันไว้ล่วงหน้าให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ และมีการชำระเงินให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้รับบริการตกลงถือว่า ผู้รับบริการได้รับเงินในสกุลเงินต่างประเทศจากธนาคารฯ ตามตัวสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้รับบริการประสงค์เบิกใช้เงินในสกุลเงินต่างประเทศ ผู้รับบริการจะต้องส่งหลักฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด แสดงหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนต่อธนาคารฯ และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารฯ ด้วย

ผู้รับบริการรับทราบว่า ธนาคารฯ อาจระงับสินเชื่อนี้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีพักต้องแจ้งเหตุผล และ/หรือบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการแต่อย่างใด

3. การคำนวณดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด

การคำนวณดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวัน โดยที่ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน สำหรับตัวสัญญาใช้เงินสกุลเงินบาท และ 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 360 (สามร้อยหกสิบ) วัน สำหรับตัวสัญญาใช้เงินสกุลเงินอื่น โดยนับรวมวันแรกของระยะเวลาคิดดอกเบี้ย แต่ไม่รวมวันสุดท้ายของระยะเวลาคิดดอกเบี้ยนั้น เว้นแต่ธนาคารฯ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

## (คำแปลเท่านั้น)

หากผู้รับบริการไม่ชำระหนี้ใดๆ ตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อได้รับการร้องขอ หรือในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ ผู้รับบริการผิดนัดตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังระบุไว้ในข้อตกลงหลักในการใช้สินเชื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับบริการตกลงให้ใช้ค่าขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานว่าผู้รับบริการได้รับเงิน จำนวนข้างต้นจากธนาคารฯ จนครบถ้วนแล้ว และธนาคารฯ มีสิทธิใช้ค่าขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญา ใช้เงินเพื่อทวงหนี้ได้ทันทีตามจำนวนที่ระบุไว้ในค่าขอรับสินเชื่อเพื่อการส่งออก/สินเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ย คงค้างในอัตราผิดนัดอัตราดอกเบี้ยต้นชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ปรากฏในตัวสัญญาใช้เงิน ของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผิดนัดชำระ หนี้หรือผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว) สำหรับกรณีหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อได้เปลี่ยนแปลงสกุลเงินตาม ตัวสัญญาใช้เงินจากเงินสกุลต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทตามข้อ 5. แล้ว ธนาคารฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพิ่มขึ้นจาก (1) อัตราดอกเบี้ยตามตลาดสำหรับสินเชื่อสกุลเงินบาท หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงซึ่งธนาคารฯ ประกาศเรียกเก็บจากการให้ สินเชื่อ อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย MOR, MLR หรือ MRR (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด ได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใน Advice ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน ขณะที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาดังกล่าว) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจะคิดคำนวณนับแต่วันที่ไม่ชำระเงิน หรือผิด นัดจนถึงวันที่มีการชำระเงินจริงให้แก่ธนาคารฯ จนครบถ้วนแล้ว ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ ตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มี สิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ทันทีนับแต่วันที่อัตราดอกเบี้ยใหม่มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องแจ้ง หรือได้รับความยินยอมจาก ผู้รับบริการแต่อย่างใด

#### 4. การชำระเงิน

ผู้รับบริการตกลงชำระเงินต้นตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ รวมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงิน ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือแต่ บางส่วน ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคารฯ ไม่เกินกว่าวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน หากวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามตัว สัญญาใช้เงินตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการของธนาคารฯ ผู้รับบริการตกลงเปลี่ยนแปลงวันที่ครบกำหนดชำระเงินเป็นวันทำการของธนาคารฯ ก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแทน

ผู้รับบริการจะชำระเงินดังกล่าวโดยไม่มีภาระหักภาษี เบี้ยปรับ ภาษี ออกร หรือภาษีอากรอื่นในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต ก็ตาม ผู้รับบริการจะไม่อ้างสิทธิหรือหักกลบลบหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้รับบริการต้องหักเงินจำนวนใดเพื่อเป็นค่าภาษีอากร ผู้รับบริการ จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารฯ เพื่อชดเชยค่าภาษีอากรนั้น เพื่อให้ธนาคารฯ ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการหักค่า ภาษีอากรนั้นแต่อย่างใด ผู้รับบริการจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารฯ

ผู้รับบริการตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเบี้ยปรับกรณีที่มีการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด หรือกรณีที่ไม่มีภาระส่งออก/ส่งมอบสินค้า/ ให้บริการตามกำหนดเวลา และ/หรือกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบเอกสารส่งออก/ใบกำกับสินค้าเพื่อเรียกเก็บเงินผ่านธนาคารฯ ในวันที่ครบ กำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินได้ และ/หรือกรณีที่ได้รับเงินไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าที่ชำระเงินผ่านธนาคารฯ หรือ เหตุการณ์อื่นใดตามที่ธนาคารฯ ประกาศใช้เป็นครั้งคราว

#### 5. สิทธิในการแปลงสกุลเงินตรา

ในกรณีที่ตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้รับบริการออกให้แก่ธนาคารฯ ระบุจำนวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ และได้ล่วงผ่านวันที่ครบกำหนดชำระเงิน แล้ว แต่ผู้รับบริการไม่ชำระเงินให้แก่ธนาคารฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธิแปลงสกุลเงินต่างประเทศตามตัว

สัญญาใช้เงินเป็นสกุลเงินบาทได้ทันทีตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ ประกาศขายสกุลเงินต่างประเทศนั้น เป็นสกุลเงินบาทสำหรับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ผู้ให้บริการตกลงไว้กับธนาคารฯ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ และต้นฉบับตัวสัญญาใช้เงินในสกุลเงินต่างประเทศจะถือเป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ให้บริการได้ตกลงที่จะชำระเงินให้แก่ธนาคารฯ ตามจำนวนเทียบเท่ากันในสกุลเงินบาทที่ธนาคารฯ ได้แปลงสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ และการแปลงสกุลเงินดังกล่าว จะไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาว่าจะแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทหรือไม่ก็ได้

### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ออก/สลักหลังหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า (Shipping Guarantee) และ/หรือใบส่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) ตามคำขอของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า (“**ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้**”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิ หน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารกรอให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงหนี้ใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้าบังคับเป็นสำคัญ

โดยเหตุที่เอกสารทางการค้าของสินค้านำเข้าตามรายละเอียดในคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้ายังไม่ถึง ผู้รับบริการจึงประสงค์ที่จะให้มีการส่งปล่อยสินค้าดังกล่าว ดังนั้น ผู้รับบริการจึงยื่นคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า เพื่อขอให้ธนาคารฯ ออกหนังสือคำประกัน/หนังสือคำประกันการขาดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือสลักหลังใบส่งปล่อยสินค้า ในการนี้ ผู้รับบริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

“**เอกสารทางการค้า**” หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการนำเข้าสินค้านำเข้าดังกล่าวไว้ในคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตราพท์ ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบรับประกันประกันภัย

“**ใบส่งปล่อยสินค้า**” หมายถึง คำสั่ง หรือใบส่งปล่อยสินค้าของผู้รับบริการสำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ระบุไว้ในคำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า

“**คำขอให้ออกหนังสือคำประกันเพื่อออกสินค้า**” หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคารฯ ออกหนังสือคำประกัน/หนังสือคำประกันการขาดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือสลักหลังใบส่งปล่อยสินค้า

2. โดยเอกสารนี้ ผู้รับบริการให้คำมั่นและตกลงดังต่อไปนี้

- 1) ปกป้องคุ้มครองธนาคารฯ ให้ปลอดภัยจากผลกระทบ และ/หรือความรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการนั้น
- 2) ชำระเงินและชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ สำหรับเงินทั้งหมดที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องกับธนาคารฯ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น โดยไม่คำนึงว่าจำนวนเงินที่เรียกร้องนั้นอาจเกินมูลค่าประมาณการดังระบุข้างต้น เมื่อธนาคารฯ ทวงถาม รวมถึงค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ 3. ข้างล่าง
- 3) ปกป้องคุ้มครองธนาคารฯ ให้ปลอดภัยจากความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย การสูญเสีย การสูญหาย หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ขนส่ง

- 4) ยอมรับความคลาดเคลื่อนทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ธนาคารฯ ชำระเงิน หรือส่งปล่อยเงินสำรอง/หลักประกัน/การชดใช้ค่าเสียหายที่ถือครองโดยธนาคารฯ ผู้ชำระเงิน/รับรอง/รับซื้อ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าว โดยมีพิกัดต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ
  - 5) ยอมรับตราฟัทที่จ่ายเงินตามกำหนดเวลาสำหรับการขนส่งสินค้าโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับตราฟัทดังกล่าวจากธนาคารฯ และสละข้อต่อสู้บรรดามีโดยชัดแจ้งที่อาจมีการร้องขอ
  - 6) คืนหนังสือค้ำประกัน/หนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหายฉบับข้างต้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ลงนามโดยธนาคารฯ และ
3. ผู้รับบริการตกลงว่า อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เรียกเก็บตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยผิมนัดชำระหนี้ ซึ่งเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย MINIMUM RETAIL RATE (MRR) บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวผู้รับบริการก่อน โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ธนาคารฯชำระเงินตามตัวเงินเป็นต้นไปจนกว่าผู้รับบริการจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯจนเสร็จสิ้น ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ทันทีในวันที่อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด
4. ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ มีสิทธิหักเงินเมื่อใดก็ได้ และเป็นครั้งคราว จากบัญชีของผู้รับบริการที่เปิดไว้กับธนาคารฯ เพื่อชดใช้การชำระเงินโดยธนาคารตามข้อเรียกร้อง/ตัวเงินสำหรับการขนส่งสินค้าครั้งนี้ และรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ธนาคารฯ จะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบภายหลังภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ความยินยอมดังกล่าวเพิกถอนไม่ได้ จนกว่าธนาคารฯ จะได้รับชำระเงินจนครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว

#### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายการดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก

เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ตามคำขอของผู้รับบริการ เพื่อรับซื้อ/ทราดรองจ่าย/ให้ความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมสิทธิไต่เบี่ยกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายการดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก (“ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิหน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงหน้าใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตบังคับเป็นสำคัญ

ในการขอให้ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก ผู้รับบริการจะยื่นเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตตามที่ระบุไว้ในคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้แก่ธนาคารฯ ธนาคารฯ จะยังไม่ดำเนินการตามคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตของผู้รับบริการเว้นแต่ธนาคารฯ ได้รับเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตจนเป็นที่พอใจของธนาคารฯ แล้วเท่านั้น สำหรับคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ขอให้ธนาคารฯ รับซื้อ/ทราดรองจ่าย/ให้ความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมสิทธิไต่เบี่ยกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

“**เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต**” หมายถึง เอกสารต่างๆ ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ระบุไว้ในคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดร่าฟท์ ใบกำกับสินค้า ใบรายการบรรจุหีบห่อ ใบรายการน้ำหนักสินค้า ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรมธรรม์/หนังสือรับรองการประกันภัย ใบตราส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ และใบรับรองการเป็นผู้รับประโยชน์

“**สินค้า**” หมายถึง สินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

“**เลตเตอร์ออฟเครดิต**” หรือ “**LC**” หมายถึง เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับธุรกรรมซื้อขายภายในและต่างประเทศดังระบุไว้ในคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

“**คำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต**” หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ตามคำสั่งให้ดำเนินการและชำระเงินจากผู้รับบริการ

2. ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของธนาคารฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้รับบริการ คำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต สำระสำคัญในเอกสารดังกล่าว และบัญชีและการทำรายการต่างๆ ของผู้รับบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้รับบริการ เลขที่บัญชี / เลขอ้างอิงประจำตัว ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือวันที่และสถานที่เกิด) หรือการจัดตั้งหรือจดทะเบียน ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง คำสั่ง และ/หรือข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานกำกับดูแล

3. เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ตกลงรับซื้อ ทดรองจ่าย ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือดำเนินการโดยประการอื่นตามคำขอของผู้รับบริการ ดร่าฟท์ของผู้รับบริการ และ/หรือเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับนี้ ผู้รับบริการขอประกาศและยืนยันว่า ผู้รับบริการได้ตกลงว่า LC พร้อมทั้งเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และบรรดาเอกสารทั้งหมดที่ระบุถึงหรือเกี่ยวกับสินค้า รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน ใบกำกับสินค้า และเอกสารการรับขนส่งสินค้า และเอกสารอื่นทั้งหมดที่ยื่นต่อธนาคารฯ ประกอบคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และสินค้า จะจำหน่ายให้กับธนาคารฯ ตลอดเวลาเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทั้งหมด หนี้ และความรับผิด ที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่มีเงื่อนไข ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในภายหลังจากนี้ ที่ค้างชำระ เป็นหนี้ หรือเกิดแก่ธนาคารฯ โดยมีสาเหตุมาจาก หรือเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ

ในกรณีที่ธนาคารฯ ตกลงรับซื้อ ทดรองจ่าย ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ผู้รับบริการให้ถือเอาอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯแจ้งในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบเป็นอัตราดอกเบี้ยของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ ใช้ข้อมูลในหนังสือ Advice เป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยุติใช้ยื่นต่อผู้รับบริการได้โดยธนาคารฯ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

4. ผู้รับบริการตกลงจัดทำข้อกำหนดการจำหน่ายดังกล่าวไว้ต่อธนาคารฯ และตกลงดังต่อไปนี้

(ก) ธนาคารฯ อาจเลือกจัดให้มีการประกันภัยสินค้าตามเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และเอกสารอื่นที่ธนาคารฯ ถือครองไว้ ต่อความเสี่ยงภัยทุกชนิด และด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ แต่ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่ธนาคารฯ มิได้จัดให้มีการประกันภัยดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้รับบริการตกลงชำระและคุ้มครองธนาคารฯ ให้ปลอดภัยพ้นจากเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่จำหน่ายไปเป็นครั้งคราว

(ข) ธนาคารฯ และตัวแทนและผู้ที่ได้รับการระบุชื่อของธนาคารฯ มีอำนาจโดยไม่อาจเพิกถอนได้ที่จะกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้รับบริการในการจัดทำเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และบรรดาเอกสารที่ปวง และกระทำการและดำเนินการอื่นใดที่ปวงตามที่ธนาคารฯ อาจเห็นจำเป็นหรือพึงประสงค์เพื่อให้หลักประกันนั้นมีผลสมบูรณ์ หรือขายสินค้าที่จำหน่ายไว้ หรือบังคับสิทธิใดๆ ที่ผู้รับบริการหรือธนาคารฯ มีสิทธิเกี่ยวกับการจำหน่ายดังกล่าว

(คำแปลเท่านั้น)

- (ค) ธนาคารฯ มีสิทธิไล่เบี่ยกับผู้รับบริการหากธนาคารผู้ออก/ยืนยันไม่ชำระเงินจำนวนใดให้แก่ธนาคารฯ ตามตัว หรือระบุไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องชำระตามข้อกำหนดตาม LC (หรือหากมีการชำระเงินล่าช้า) ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และผู้รับบริการจะชดใช้ธนาคารฯ (1) เป็นเงินจำนวนที่จ่ายให้แก่ผู้รับบริการโดยธนาคารฯ พร้อมดอกเบี้ยนับแต่ (i) วันที่ธนาคารผู้ออก/ยืนยันนั้นไม่ชำระเงิน หรือ (ii) วันที่ธนาคารฯ ทดรองจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี และ (2) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ธนาคารฯ ได้รับความจากการไม่ชำระเงิน (หรือการชำระเงินล่าช้า)
- (ง) ธนาคารฯ มีสิทธิไล่เบี่ยเอาจากสินค้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าในลำดับก่อนสิทธิเรียกร้องอื่นใดในสินค้า และขายสินค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้านั้น ตามที่จำเป็นเพื่อจ่ายค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าคลังสินค้า ท่าเรือ และค่าธรรมเนียมอื่น โดยไม่กระทบกระเทือนถึงหน้าที่ของผู้รับบริการที่ต้องชำระเงินค้างชำระต่อธนาคารฯ โดยใช้เงินจากการขายสินค้านี้ดังกล่าว
- (จ) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นการให้โดยมีสิทธิไล่เบี่ยกับผู้รับบริการในทุกกรณี โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ LC หรือโดยไม่ต้องแสดงเอกสารรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่กำหนดไว้ใน LC โดยที่เอกสารรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่นำมาแสดงนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน LC (ไม่ว่าตามที่ธนาคารฯ ระบุหรือแจ้งก็ตาม)
- (ฉ) กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ชำระเงินให้แก่ธนาคารฯ สำหรับส่วนที่ขาดจากจำนวนที่ธนาคารฯ ได้รับไม่ครบถ้วน
- (ช) จ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่เกิดขึ้นหรือเรียกเก็บโดยธนาคารฯ หรือผู้แทนหรือตัวแทนของธนาคารฯ
- (ซ) ไม่ทำให้ธนาคารฯ หรือผู้แทนหรือตัวแทนของธนาคารฯ ต้องรับผิดชอบจากการที่เอกสารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตสูญหาย ถูกทำลาย หรือส่งมอบไม่ถูกต้องโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารที่ธนาคารฯ เลือกใช้ หรือโดยสำนักงานไปรษณีย์
- (ฌ) ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการตรวจสอบตัว/เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยื่นต่อธนาคารฯ และผู้รับบริการต้องไม่ทำให้ธนาคารฯ ต้องรับผิดชอบ หรือกระทบต่อสิทธิไล่เบี่ยของธนาคารฯ จากการที่เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นได้รับการวินิจฉัยโดยศาลยุติธรรม หรือคณะผู้พิจารณาว่ามีความคลาดเคลื่อน หรือจากการที่ธนาคารฯ พนักงานหรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่พบความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือละเว้นกระทำก็ตาม
- (ญ) ธนาคารฯ อาจขนส่งและเก็บรักษาสินค้าไว้ ณ ท่าเรือ คลังสินค้า โกดัง หรือสถานที่เก็บ หรือสถานที่อื่นตามที่ธนาคารฯ เลือกใช้บริการเป็นครั้งคราวโดยดุลพินิจเด็ดขาดของตนได้ และ/หรือขนส่งสินค้านั้นไปยังท่าเรืออื่นใด ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงที่จะจ่ายและชดใช้ธนาคารฯ จนครบถ้วนทั้งจำนวนสำหรับค่าเก็บรักษา ค่าเช่า การประกันภัย การนำออก การขนส่ง และค่าบริการอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่จำหน่ายเป็นครั้งคราว และปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบต่างๆ ในการเก็บรักษา นำออก หรือขนส่งสินค้าที่จำหน่ายนั้นตามที่กำหนดไว้ ณ ท่าเรือ คลังสินค้า โกดัง หรือสถานที่เก็บ หรือผู้ให้บริการอื่นเสมือนหนึ่งว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบดังกล่าวได้ตกลงไว้ หรือใช้บังคับกับผู้รับบริการด้วย เว้นแต่ธนาคารฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้ง สั่งปล่อย และดำเนินการอื่นใดกับสินค้าที่จำหน่ายนั้น
- (ฎ) ธนาคารฯ อาจรับชำระเงินทั้งหมดหรือเป็นสัดส่วนก่อนครบกำหนดเวลาจากผู้จ่ายเงิน และ/หรือผู้รับรองตัว หรือผู้ขนส่งสินค้า เมื่อมีการส่งมอบสินค้า (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) และ/หรือเอกสาร
- (ฏ) บรรดาต้นทุน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่บังเกิดแก่ธนาคารฯ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ธนาคารฯ ฟ้องคดีหรือฟ้องคดี) เกี่ยวกับคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือความรับผิดชอบของผู้รับบริการ หรือสินค้าที่จำหน่ายไว้ จะได้รับชดใช้จากผู้รับบริการให้แก่ธนาคารฯ ทันทีที่ที่ธนาคารฯ ทวงถาม จนครบถ้วน พร้อมค่าบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารฯ ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคารฯ (หากมี) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดชอบหรือเกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนระหว่างเอกสารที่

กำหนดไว้ตามข้อกำหนดใน LC และเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยื่นต่อธนาคารฯ โดยไม่คำนึงว่าธนาคารฯ พบหรือแจ้งความคลาดเคลื่อนนั้นหรือไม่ก็ตาม

(ฐ) โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการแก้ไขเยียวยาอื่นของธนาคารฯ ธนาคารฯ มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) โดยดุลพินิจเด็ดขาดของธนาคารฯ (เมื่อใดก็ได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้รับบริการ) หักเงินจากบัญชีของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะบัญชีประเภทใด เป็นบัญชีสาขาใด มียอดเงินคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด วันที่ครบกำหนดชำระยอดเงินคงเหลือ ตลอดจนสิทธิในการเบิกเงิน ไม่ว่าจะเปิดบัญชีไว้โดยลำพังหรือร่วมกับบุคคลอื่น (เฉพาะในส่วนของผู้รับบริการ) กับธนาคารฯ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ตามจำนวนเงินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผู้รับบริการต้องชำระตามเอกสารนี้ เพื่อชำระเงินตามตัวแลกเงินที่ไม่ได้รับรองหรือไม่ชำระเงิน หรือเงินที่ตรงจ่ายตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ เอกสารสิทธิ หรือเอกสารอื่นที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบต่อธนาคารฯ หรือเงินส่วนขาดที่ยังชำระไม่ครบถ้วนจากการขายสินค้า รวมทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการ ค่าประเมินราคา เบี้ยประกันภัย ต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดก็ตามที่ผู้รับบริการเป็นหนี้หรือต้องจ่ายต่อธนาคารฯ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า การหักเงินจากบัญชีดังกล่าวจะไม่เป็นหรือถือว่าเป็นการชำระเงินเพื่อการนั้น เว้นแต่ได้หักไปจากจำนวนยอดคงเหลือในบัญชีนั้น ทั้งไม่ถือเป็นการสละสิทธิต่อเหตุผิดนัดตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่ทำขึ้นระหว่างผู้รับบริการกับธนาคารฯ หากการหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเป็นการเบิกเงินเกินบัญชีนั้น ให้จ่ายดอกเบี้ยด้วย และ

(ฑ) หากธนาคารฯ ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะรับซื้อ LC ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อมีการแสดงเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตและเอกสารต่างๆ ต่อธนาคารฯ ธนาคารฯ มีสิทธิดำเนินการและส่งเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตและเอกสารต่างๆ นั้นไปยังธนาคารผู้ออกเพื่อเรียกเก็บเงินโดยไม่ต้องส่งให้แก่หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้รับบริการอีกแต่อย่างใด ผู้รับบริการตกลงว่า ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบต่อผู้รับบริการต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่รับซื้อ LC ดังกล่าว

5. ในวันที่ส่งคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารฯ และตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้รับบริการยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ จนครบถ้วน ผู้รับบริการรับรองและให้คำมั่นต่อธนาคารฯ ว่า

(ก) เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และบรรดาเอกสารที่นำมาแสดงตาม LC นั้นเป็นไปตามที่กำหนด

(ข) ผู้รับบริการจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ เมื่อทวงถามตามจำนวนทั้งหมดที่ค้างชำระตามตัวแลกเงินที่รับซื้อหรือสลักหลังโดยธนาคารฯ เมื่อธนาคารฯ ร้องขอ ที่อาจถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อนำมาแสดงเพื่อขอรับชำระหนี้ หรือที่อาจไม่ได้รับชำระหนี้เมื่อเห็น หรือในวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามอายุตัว

(ค) ผู้รับบริการจะชดใช้แก่ธนาคารฯ สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการชำระหนี้ทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปตามเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต เอกสารสิทธิ หรือเอกสารอื่นที่อาจมีได้นำมาแสดงโดยชอบต่อธนาคารผู้ออก/ยืนยัน

(ง) ผู้รับบริการจะจ่ายเงินให้แก่ธนาคารฯ เมื่อทวงถามค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการแปลงสกุลเงินต่างๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนดโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารฯ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และ

(จ) ผู้รับบริการจะจ่ายดอกเบี้ยกรณีชำระหนี้ล่าช้า (หากมี) ในอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด และเงินต้นส่วนที่ชำระไม่ครบถ้วนจากการหักค่าบริการ ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขตาม LC ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

6. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้ ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารฯ มีสิทธิถือกรณิดังต่อไปนี้เป็นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”) ได้

(ก) การผิดนัดในการรับรองเมื่อมีการแสดง หรือการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หรือเมื่อเห็น ซึ่งตัวแลกเงิน (ขึ้นอยู่กับอายุตัว) หรือการผิดนัดชำระหนี้จำนวนอื่นใดตามเอกสารนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หรือ

- (ข) ผู้จ่ายหรือผู้รับรองตัวแลกเงินหรือผู้ขนส่งสินค้าระดับชำระเงิน ล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือดำเนินการชำระบัญชี หรือประณอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือ
- (ค) หากและเมื่อใดก็ตามที่ธนาคาร เห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดของสินค้าแล้ว ว่า ควรขายสินค้านั้น โดยไม่คำนึงว่า ความรับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขหรือความรับผิดชอบของผู้รับบริการที่มีต่อธนาคาร นั้นครบกำหนดชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ
- (ง) ผู้รับบริการไม่ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ธนาคาร ในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน หรือไม่ชำระเงินตามที่ได้รับการร้องขอจากธนาคาร หรือ
- (จ) ผู้รับบริการผิดนัดในการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ กฎเกณฑ์ คำรับรอง คำรับประกัน ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผู้รับบริการได้ทำไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคาร แยกต่างหากจากคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ
- (ฉ) คำรับรอง คำรับประกัน เงื่อนไข หรือถ้อยคำที่ได้ทำขึ้นหรือให้ไว้ (หรือถือว่าได้ทำขึ้นหรือให้ไว้) โดยผู้รับบริการตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ หรือในหนังสือรับรอง คำบอกกล่าว หรือเอกสารใด/เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ไม่ถูกต้อง หรือ
- (ช) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเงื่อนไขใดๆ ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือเป็นโมฆะ โดยมีสาเหตุมาจากผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการอ้างว่า เงื่อนไขข้อใดในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือเป็นโมฆะ เว้นแต่ในกรณีที่ข้อกำหนดตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้สิ้นอายุโดยผลจากการร้องขอ หรือโดยผลของกฎหมาย หรือ
- (ซ) ผู้รับบริการผิดนัดในการปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ที่ทำไว้กับเจ้าหนี้รายอื่น หรือ
- (ฌ) ผู้รับบริการตาย หรือถูกพิพากษาว่าสาบสูญ หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือล้มละลาย หรือชำระบัญชี หรือผู้รับบริการตกเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกยึด/อายัดทรัพย์สิน หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ
- (ฎ) ผู้รับบริการเรียกประชุมใหญ่เจ้าหนี้ของตนเพื่อประณอมหนี้ หรือ
- (ฏ) เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้รับบริการที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการของผู้รับบริการ หรือฐานะการเงินของผู้รับบริการ
7. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ธนาคาร มีสิทธิ โดยมีพักต้องบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการหรือความยินยอมจากบุคคลอื่นใดอีก
- (ก) ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนสินค้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าในขณะนั้นด้วยวิธีการ และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน (ไม่ว่าโดยการชำระเงินหรือการส่งมอบโดยพลันหรือเป็นงวดๆ) ตามที่ธนาคาร เห็นสมควรโดยดุลพินิจเด็ดขาดของตน โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการสำหรับราคาซื้อสินค้านั้น และ/หรือ
- (ข) นำเงินที่ได้จากการขายสินค้าไปชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเงินทั้งปวงที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบต่อธนาคาร ไม่ว่าจะครบกำหนดชำระในขณะนั้นหรือไม่ก็ตาม และตามลำดับที่ธนาคาร อาจกำหนดเป็นครั้งคราวโดยถือเป็นที่สุด หากเงินที่ได้จากการขายสินค้านั้นไม่เพียงพอเพื่อการนั้น ผู้รับบริการตกลงชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้ครบถ้วนโดยพลัน และ/หรือ
- (ค) คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญา) สำหรับกรณี LC และ/หรือตัวแลกเงินที่เกี่ยวข้องเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผู้รับบริการ

ตกลงให้ธนาคารฯเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจากเงินสกุลต่างประเทศนั้นๆ เป็นสกุลเงินบาทได้ทันที ตามแต่ธนาคารฯเห็นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯประกาศขายเงินสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินสกุลเงินบาทให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปของธนาคารฯ หรือตามอัตราที่ผู้รับบริการตกลงไว้กับธนาคารฯ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้รับบริการอีก และให้ถือว่า LC และ/หรือตั๋วแลกเงินที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสกุลต่างประเทศตามคำขอภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ยังคงเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับบริการตกลงจะชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารฯเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบาทที่ธนาคารฯได้เปลี่ยนสกุลเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยชนิดที่เพิ่มขึ้นจาก (1) อัตราดอกเบี้ยตามตลาดสำหรับสินเชื่อสกุลเงินบาท หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงซึ่งธนาคารฯประกาศเรียกเก็บจากการให้สินเชื่อสกุลเงินบาท อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย MOR, MLR หรือ MRR (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด ได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยชนิดใดในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการคิดนัดชำระหนี้หรือคิดนัดผิดสัญญา) โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการผิดนัดผิดสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯจนเสร็จสิ้น การเปลี่ยนสกุลเงินนี้ไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะที่ธนาคารฯจะเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรือไม่ เป็นดุลพินิจที่ธนาคารฯจะดำเนินการหรือไม่ก็ได้

ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีในวันที่อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด

(ง) ถือว่าหนี้ค้างชำระทั้งหมดหรือบางส่วนครบกำหนดชำระทันที และทวงถามให้ผู้รับบริการชำระหนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทันที หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด

8. หลักประกันที่เกิดจากการจำนำดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติม และหาได้ถูกกระทบกระเทือน วินิจฉัย หรือได้รับผลกระทบ หรือถือเป็นภาระวินิจฉัยกระทบกระเทือน หรือส่งผลกระทบต่อหลักประกันหรือสิทธิอื่นใดที่ธนาคารฯ พึ่งมีในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเกี่ยวข้องกับควมรับผิดชอบใดๆ หรือทั้งหมดของผู้รับบริการต่อธนาคารฯ อีกทั้งหลักประกันที่วางไว้กับธนาคารฯ ก่อนหน้านี้นี้สำหรับสินค้าที่จำนำไว้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้านี้ดังกล่าว หรือทรัพย์สินอื่นใดไม่ถือว่ารวมเข้ากับหลักประกันที่เกิดจากการจำนำแต่อย่างใด และการจำนำยังคงมีผลสมบูรณ์โดยไม่มีคำนี้ถึงการปิดบัญชีหลักประกันดังกล่าวในระหว่างนั้นจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากธนาคารฯ

9. ผู้รับบริการตกลงโดยเปิดเผยไม่ได้ที่จะโอนให้แก่ธนาคารฯ โดยสิ้นเชิงโดยการโอนสิทธิของผู้รับบริการ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ และสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินตาม LC เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งปวง สินค้า และการประกันภัยต่างๆ โดยไม่กระทบกระเทือนผลใช้บังคับโดยทั่วไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเอกสารนี้ กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้รับบริการตาม LC เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งปวงที่นำมาแสดง และ/หรือตั๋วแลกเงิน ตามคำขอของผู้รับบริการในเอกสารนี้ ผู้รับบริการจะต้องและตกลงโอนสิทธิ ส่วนได้เสีย ผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ หนี้ คดีความ และสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม LC และ/หรือตั๋วแลกเงิน ให้แก่ธนาคารฯ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเปิดเผยไม่ได้ ผู้รับบริการยินยอมโดยเปิดเผยไม่ได้ให้ธนาคารฯ บอกกล่าวการโอนสิทธิดังกล่าวให้ธนาคารฯผู้ออกตั๋ว และบุคคลอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียของผู้รับบริการที่โอนตามเอกสารนี้ทราบ ธนาคารฯ อาจใช้ดุลพินิจเด็ดขาดของตนบังคับสิทธิโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ ผู้รับบริการตกลงจัดทำเอกสารต่างๆ หรือเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (รวมทั้งสลักหลังตราพท์) และดำเนินการทั้งปวง และให้ความช่วยเหลือตามที่ธนาคารฯ อาจร้องขอเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องกับบุคคลใดเกี่ยวกับ LC สำหรับสินค้าและการประกันภัยต่างๆ

10. สิทธิของธนาคารฯ ที่มีต่อผู้รับบริการจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากตัวที่มีได้ถูกระงับไว้ และ/หรือได้แย้งในกรณีที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินโดยการไม่รับรองและ/หรือไม่ชำระเงินแต่อย่างใด

11. กรณีที่การรับซื้อหรือการทวงจ่ายเงินตาม LC ทำให้เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นผลเสียต่อ (i) ตลาดทุนและการเงินระหว่างประเทศ (ii) สภาพการเงิน แนวโน้ม หรือสภาพเศรษฐกิจในประเทศหรือต่างประเทศ (iii) ปริมาณเงินตรา หรือ (iv) อัตราแลกเปลี่ยนหรือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารฯ มีดุลพินิจเด็ดขาดที่จะรับชำระเงินตาม LC และ/หรือตัวแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องในสกุลอื่นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ อาจกำหนดโดยดุลพินิจของตน การดำเนินการดังกล่าวจะมีผลผูกพันผู้รับบริการให้ต้องรับผิดชอบต่อค่าสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุน ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดแก่ธนาคารฯ ด้วย
12. ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ ละเว้นการกระทำ (รวมถึงการไม่สลักหลักหรือสลักหลักใหม่ซึ่งใบตราส่งสินค้า) การผิดนัด การระงับการจ่ายเงิน การมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการล้มละลายของผู้แทน หรือตัวแทน หรือต่อการส่งเงินล่าช้า ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือการสูญหายของเอกสาร เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต รายการสินค้า หรือเงินที่ได้จากการขายสินค้าในระหว่างการส่ง หรือในระหว่างการเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารฯ จะรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของธนาคารฯ เท่านั้น
13. ผู้รับบริการตกลงใช้ค่าเสียหายแก่ธนาคารฯ และตัวแทนของธนาคารฯ เมื่อทวงถามจากการดำเนินการที่ปวง ค่าสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การทวงถาม และความรับผิด ไม่ว่าในทางสัญญา ละเมิด หรือโดยประการอื่นใด ไม่ว่าในปัจจุบันหรือภายหลังจากนี้ที่เกิดขึ้นแก่ธนาคารฯ หรือตัวแทนของธนาคารฯ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน สำหรับการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ในการใช้ หรือพึงใช้อำนาจที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ หรือเกี่ยวข้องกับ LC หรือสินค้าที่จำหน่าย หรือเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการผิดสัญญาในข้อที่เกี่ยวกับพันธะหน้าที่ของตนตามเอกสารนี้ หรือเกี่ยวกับ LC หรือสินค้าที่จำหน่าย และธนาคารฯ จะยึดถือและจ่ายเงินทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นโดยใช้เงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายไอออนสินค้าดังกล่าวก็ได้
14. หากผู้รับบริการสั่งการให้ธนาคารฯ ตรวจสอบเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และชำระเงินให้แก่ผู้รับบริการก่อนที่จะได้รับเงินตาม LC จากธนาคารฯ ผู้ออก/ยืนยัน/ชดใช้เงิน ธนาคารฯ จะตรวจสอบเอกสารดังกล่าวตามที่ธนาคารฯ เข้าใจและตีความระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ของสภาหอการค้านานาชาติ ฉบับล่าสุด (“UCP”) และมาตรฐานแนวปฏิบัติทางการธนาคารระหว่างประเทศเท่านั้น ธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าในทางสัญญา ทรัสต์ หรือโดยประการอื่นใด หากเอกสารต่างๆ หรือเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตถูกปฏิเสธ หรือถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารฯ ผู้ออกหรือยืนยัน เพราะเหตุที่เอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นไม่เป็นไปตามที่กำหนด แม้ว่าความคลาดเคลื่อนที่ยกขึ้นโดยธนาคารฯ ผู้ออกหรือยืนยันนั้นจะแตกต่างจากความคลาดเคลื่อนที่ยกขึ้นโดยธนาคารฯ ก็ตาม หรือแม้ธนาคารฯ จะเห็นว่าเอกสารต่างๆ หรือเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นไปตามที่กำหนดก็ตาม
15. หากผู้รับบริการขอให้ธนาคารฯ รับซื้อตราพท์ และ/หรือเอกสารตาม LC ผู้รับบริการอาจขอให้มีการทวงจ่ายเงินตาม LC นั้นให้แก่ผู้รับบริการก่อนหรือในวันทำการของธนาคารฯ ที่จะมีการชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ได้ หากธนาคารฯ ตกลงดำเนินการตามคำขอของผู้รับบริการ ธนาคารฯ มีสิทธิทวงจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการในวันทำการของธนาคารฯ ที่จะมีการชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ธนาคารฯ จะเข้าสวมสิทธิในฐานะธนาคารฯ ผู้รับซื้อตาม LC และเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการรับซื้อ และค่าธรรมเนียมอื่นจากผู้รับบริการได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
16. ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่ว่ามีหลักกฎหมายรองรับหรือไม่ก็ตาม หากธนาคารฯ ไม่ได้รับชำระเงินตาม LC หรือตัวแลกเปลี่ยนจากธนาคารฯ ผู้ออกหรือยืนยันเมื่อครบกำหนดชำระเงินนั้น หรือหากธนาคารฯ ผู้ออกหรือยืนยันขอให้ชดใช้เงินที่ชำระไว้แก่ธนาคารฯ แล้ว และ/หรือปฏิเสธเอกสารหรือตราพท์ที่นำมาแสดงตาม LC หรือตัวแลกเปลี่ยน หรือหากเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตรายการหนึ่งหรือหลายรายการ และเอกสารต่างๆ ที่นำมาแสดงตาม LC ถูกปลอมแปลง หรือมีคำรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จโดยผู้รับบริการทราบดี จำนวนเงินใดๆ ที่ธนาคารฯ ได้ชำระให้แก่ผู้รับบริการตามการรับซื้อ การทวงจ่าย หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น ผู้รับบริการจะต้องชำระคืนให้แก่ธนาคารฯ โดยพลัน และธนาคารฯ มีสิทธิไต่เบี่ยกับผู้รับบริการสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้ชำระให้แก่ผู้รับบริการไปแล้วก่อนหน้านี้
17. โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารฯ มีสิทธิกลับรายการ/หักจ่ายรายการหนึ่งยอดเงินใดๆ ที่ธนาคารฯ ผู้ออกหรือยืนยันเป็นผู้ชำระสัญญาใดๆ ที่ผู้รับบริการเปิดไว้กับธนาคารฯ เพื่อชำระหนี้ค้างชำระต่อธนาคารฯ ได้ นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีสิทธิบันทึกยอดหนี้ใน

บัญชีใดๆ หรือทุกบัญชีของผู้รับบริการที่มีอยู่กับธนาคารฯ โดยการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของต้นทุน ค่าบริการ ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่าย และความรับผิดชอบที่พึงได้ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นกับธนาคารฯ ตัวแทนของธนาคารฯ หรือผู้แทนของธนาคารฯ เกี่ยวกับ LC ดังกล่าว การชำระเงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นเป็นการชำระเงินโดยเด็ดขาดและไม่มีการคืนเงิน และธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่คืนเงินให้แก่ผู้รับบริการในทุกกรณี ธนาคารฯ มีสิทธิใช้หรือดำเนินการอื่นกับการชำระเงินล่วงหน้าด้วยวิธีการที่ธนาคารฯ เห็นสมควร และผู้รับบริการยืนยันว่า ผู้รับบริการไม่มีกรรมสิทธิ์ ส่วนได้เสีย สิทธิ หรือผลประโยชน์ในเงินที่ชำระล่วงหน้า ทั้งนี้ การชำระเงินล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นหาได้เป็นการปลดปล่อยหรือกระทบต่อสิทธิเรียกร้องอื่นใดให้คืนเงิน ชำระหนี้ ชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนต่างๆ ที่ธนาคารฯ มีหรือจะมีต่อผู้รับบริการ

18. โดยเอกสารนี้ ผู้รับบริการแต่งตั้งธนาคารฯ และบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้รับบริการ และในชื่อของผู้รับบริการ และแทนในนามของผู้รับบริการ เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ตามความจำเป็น และผู้รับบริการจะให้ความร่วมมือกับธนาคารฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ หนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจ ในการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาคดี (ไม่ว่าในชื่อของผู้รับบริการหรือไม่ก็ตาม) เพื่อบังคับ หรือเรียกร้องการชำระเงินจากธนาคารผู้ออกหรือยืนยัน ไม่ว่าจะโดยการโอนสิทธินี้หรือโดยประการอื่นใดก็ตาม
19. ผู้รับบริการตกลงและยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ให้ธนาคารฯ มอบ โอน และมอบสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของธนาคารฯ ตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือในเอกสารหลักประกัน หรือการค้ำประกันใดๆ ที่มอบให้ไว้ตามเอกสารนี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้รับบริการอีก ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร ธนาคารฯ หรือผู้รับโอนสิทธิจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการมอบและโอนสิทธิดังกล่าว และผู้รับบริการตกลงที่จะประสานความร่วมมือและจัดหาเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับมอบและโอนสิทธิดังกล่าว หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การมอบและโอนสิทธิดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ผู้รับบริการไม่มีสิทธิมอบและโอนสิทธิต่างๆ ของตนตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือในเอกสารหลักประกัน หรือการค้ำประกันใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดเว้นแต่ผู้รับบริการจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เสียก่อน
20. การดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตตามข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับตาม UCP หรือ UCP ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน LC ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่าง UCP (หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้ใช้ฉบับหลังเป็นสำคัญ
21. ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้ดำเนินการด้านเอกสารตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ผู้รับบริการตกลงโดยมิอาจเพิกถอนได้ยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยที่จะพิจารณาคดีทั่วไป

#### ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายการเรียกเก็บเงิน/การรับซื้อ/การซื้อลดเอกสารส่งออก

เพื่อตอบสนองการที่ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารส่งออก ตามคำขอของผู้รับบริการ เพื่อเรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารดังกล่าว ผู้รับบริการตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายการเรียกเก็บเงิน/การรับซื้อ/การซื้อลดเอกสารส่งออก (“ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้”) ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขทั่วไป สิทธิ หน้าที่ คำรับประกัน และคำมั่นต่างๆ ระหว่างธนาคารฯ กับผู้รับบริการเกี่ยวกับคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการด้านการค้า และเอกสารการให้บริการด้านการค้า เว้นแต่ได้กำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆ ที่นิยามไว้ในสัญญาบริการด้านการค้า ที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม แปลงใหม่ รับรองใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้ในเอกสารนี้ หากเงื่อนไขข้อใดในสัญญาบริการด้านการค้าขัด หรือแย้งกับ

ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก ให้ใช้ข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออกบังคับเป็นสำคัญ

ในการขอให้ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารส่งออก ผู้รับบริการจะยื่นเอกสารส่งออกตามที่ระบุไว้ในคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก ให้แก่ธนาคารฯ ธนาคารฯ จะยังไม่ดำเนินการตามคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออกของผู้รับบริการเว้นแต่ธนาคารฯ ได้รับเอกสารส่งออกจนเป็นที่พอใจของธนาคารฯ แล้วเท่านั้น สำหรับคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออกที่ขอให้ธนาคารฯ รับซื้อ/ทดรองจ่าย/ให้ความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมสิทธิไต่เบี่ยกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ คำจำกัดความและการตีความมีรายละเอียดดังนี้

**“เอกสารส่งออก”** หมายถึง เอกสารและตราสารเกี่ยวกับธุรกรรมภายในประเทศและต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตราพท์ ใบกำกับสินค้า ใบรายการบรรจุหีบห่อ ใบรายการนำหนักสินค้า ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรมธรรม์/หนังสือรับรองการประกันภัย ใบตราส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบรับพัสดุไปรษณีย์ ใบรับรองการตรวจสอบ และใบรับรองการเป็นผู้รับประโยชน์

**“คำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก”** หมายถึง คำขอจากผู้รับบริการให้ธนาคารฯ ดำเนินการด้านเอกสารส่งออก

2. เพื่อตอบแทนการที่ธนาคารฯ ซื้อลด/รับซื้อหรือซื้อเอกสารส่งออกของผู้รับบริการ ผู้รับบริการให้ถือเอาอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ แจ้งในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบเป็นอัตราดอกเบี้ยของข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ ใช้ข้อมูลในหนังสือ Advice เป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยุติใช้ยื่นต่อผู้รับบริการได้โดยธนาคารฯ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม ผู้รับบริการตกลงให้คำมั่นว่าจะปกป้องคุ้มครองธนาคารฯ ให้ปลอดภัยจากค่าสูญเสียชีวิตหรือค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯ จากการไม่รับรอง และ/หรือไม่ชำระเงิน และ/หรือการชำระเงินล่าช้า ตามตราพท์ที่ซื้อลดหรือซื้อหรือรับซื้อ และผู้รับบริการตกลงที่จะคืนเงินให้แก่ธนาคารฯ ที่ได้รับแจ้งจากธนาคารฯ ถึงการไม่รับรอง และ/หรือไม่ชำระเงิน ผู้รับบริการตกลงชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ตามจำนวนเงินที่ธนาคารฯ ได้จ่ายไปเกี่ยวกับเอกสารส่งออก พร้อมให้ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผันผัน เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยผันผันชำระหนี้ในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผันผันชำระหนี้หรือผันผันผิดสัญญา) สำหรับกรณีที่เอกสารส่งออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผู้รับบริการตกลงให้ธนาคารฯ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินจากเงินสกุลต่างประเทศนั้นๆ เป็นสกุลเงินบาทได้ทันที ตามแต่ธนาคารฯ เห็นสมควรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารฯ ประกาศขายเงินสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินสกุลเงินบาทให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไปของธนาคารฯ หรือตามอัตราที่ผู้รับบริการตกลงไว้กับธนาคารฯ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้รับบริการอีก และให้ถือว่าเอกสารส่งออกที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสกุลต่างประเทศตามคำขอภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ยังคงเป็นหลักฐานในการที่ผู้รับบริการตกลงจะชำระคืนให้แก่ธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบาทที่ธนาคารฯ ได้เปลี่ยนสกุลเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผันผันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก (1) อัตราดอกเบี้ยตามตลาดสำหรับสินเชื่อสกุลเงินบาท หรือ (2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงซึ่งธนาคารฯ ประกาศเรียกเก็บจากการให้สินเชื่อสกุลเงินบาท อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย MOR, MLR หรือ MRR (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด ได้อีกร้อยละ 3 ต่อปี โดยธนาคารฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยผันผันในหนังสือ Advice ให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีการผันผันชำระหนี้หรือผันผันผิดสัญญา) โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการผันผันผิดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ จนเสร็จสิ้น การเปลี่ยนสกุลเงินนี้ไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ดุลพินิจที่ธนาคารฯ จะเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินสกุลบาทหรือไม่ เป็นดุลพินิจที่ธนาคารฯ จะดำเนินการหรือไม่ก็ได้

ผู้รับบริการตกลงและทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ธนาคารฯ อาจประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารฯ ที่ได้ประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารฯ และประกาศไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของธนาคารฯ หรือประกาศของธนาคารฯ แห่งประเทศไทย หรือประกาศของหน่วยงานใดๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละขณะได้ทันที แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้รับบริการตกลง

(คำแปลเท่านั้น)

ลงให้ธนาคารฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีในวันที่อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการแต่อย่างใด

ผู้รับบริการยินยอมให้ธนาคารฯ หักเงินจากบัญชีของผู้รับบริการในจำนวนเงินเทียบเท่ากันในสกุลเงินบาทตามตราพท์หรือเอกสารส่งออกดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดตามที่ระบุข้างต้น และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

3. ในการชำระเงินให้แก่ผู้รับบริการ ให้โอนเงินเข้าเลขที่บัญชีผู้รับบริการตามที่ระบุไว้ในคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก หลังจากหักเงินที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบตามสินเชื่อเพื่อการส่งออก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในคำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออก
4. คำขอให้เรียกเก็บเงิน/รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารส่งออกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บ (ฉบับปี 2538) ของสภาหอการค้านานาชาติ (ฉบับที่ 522) คำวินิจฉัยที่รับรองโดยคณะกรรมการสภาหอการค้านานาชาติว่าด้วยเทคนิคและแนวปฏิบัติทางการธนาคาร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2541 หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเงื่อนไขว่าด้วยการเรียกเก็บเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร